
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันจันทรท่ี  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ช้ัน ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสุพล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภาน ุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายสุวรรณ  โพคา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จลุลาบุดดี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๑. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๓. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๔. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๕. นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๑๖. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
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 ๑๗. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
๑๘. นางนาฏญา  วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 

 ๑๙. นายจเร  ขุมดินพิทักษ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
 ๒๐. นางภัทรระวี  สมสอาด  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
 ๒๑. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
 ๒๒. นางสุชาดา  หม่ืนทาว  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 ๒๓. พ.จ.อ.สมาน  รินทวุฒ ิ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ๒๔. นางสาวอัญชนา  เตรียมวิทยานนท หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๒๕. นายสันติ  ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
 ๒๖. นางสาวนัฎฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
 ๒๗. นางจิรายุ  รุจาคม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 ๒๘. นายประทีป  พรมภกัดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 ๒๙. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 ๓๐. นายอาทิตย  เจริญสุข  นักสันทนาการปฏิบัติการ 
 ๓๑. นายมานพ  ลาดโลศรี  นายชางโยธาอาวุโส 
 ๓๒. นายถนอม  วงษสาจันทร  นายชางเขียนแบบอาวุโส 

๓๓. นางสาวธิดารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 ๓๔. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 ๓๕. นายพีระพัฒน  สีชาเหงา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 ๓๖. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๓๗. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๘. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๙. นางชนิสรา  วงษศิริ   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๔๐. นายกิตติศักดิ์  แกวไสย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๔๑. นายศิวกร  นามนวด   พนักงานจางเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ 

ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานท่ีเขา

รวมการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผูชมท่ีรับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล
ตำบลบานเปด วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ 
ครั้งท่ี ๑ ซ่ึงตรงกับวันจันทรท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากนั้นไดนำเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงให 
ประธานสภาเทศบาล ทราบ กอนอื ่นตองกลาวคำวาขอแสดงความยินดีกับผู ที ่ไดรับเครื ่องราช 

อิสริยาภรณในรอบที่ประกาศไปเมื ่อประมาณตนเดือนที ่ผานมา ซ่ึงทาง
ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ หลายๆ ทานไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณตามลำดับ
ชั้นท่ีกำหนดไว  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด
จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  กอนอ่ืนขอชื่นชมทานประธานสภาฯ และขอหารือทานประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วาเกี ่ยวกับเรื ่องญัตติที่ทานประธานสภาฯ ไดใชสิทธิ์ลงมาอภิปรายไมได

อภิปรายบนบัลลังกในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกวาประธานสภาฯ ลง
มาในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และทานรองประธานสภาฯ ขึ้นมาทำ
หนาท่ีประธานสภาชั่วคราว ตรงนี้ถูกตองตนไมติดใจแตประเด็นท่ีตนอยากจะ
หารือคือในญัตติที ่เปนปกติทานประธานสภาฯ นั ่งบัลลังก และทานรอง
ประธานสภาฯ อภิปรายในการบันทึกการประชุมนาจะเปนบรรทัดฐานวาถา
ทานรองประธานสภาฯ อภิปรายจะบันทึกวาเปนรองประธานสภาฯ การ
อภิปรายในขณะท่ีอยูท่ีบัลลังกของทานประธานสภาฯ เปนเหตุการณปกติทาน
ก็ปฏิบัติหนาที่ประธานสภาฯ และทานรองประธานสภาฯ อภิปรายแตใน
รายงานการประชุมมีการบันทึกวานายชัยรัตน มัสมี รองประธานสภาฯ 
อภิปรายในญัตตินั้น  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานตองการใหพิมพวาสมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ใชหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ตนไมไดตองการตนขอหารือกับทานประธานสภาฯ ความจริงพอกลับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กันแลวเม่ือทานประธานสภาฯ ลงไปอภิปรายสถานะของทานเปนสมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ ตนจึงขอหารือเปนรูปแบบหรือบรรทัดฐานที่ถูกตองแลวหรือ
ยังคือประเด็นแรก ประเด็นที่ ๒ ในรายงานการประชุมเนื้อหาประมาณ ๑๗๐ 
หนา เขาใจการประชุมเนื้อหาเยอะและการจัดทำรายงานการถอดเทปก็มาก
โอกาสผิดพลาดก็มากตาม การพิมพผิดสระหรือพยัญชนะจาก ถ.ถุง เปน ภ.
สำเภาก็พออนุโลม อาจเขาใจวาในแปนพิมพอยูติดกัน หรืออาจผิดพลาดได 
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ความวาฉุกเฉินไมมีสระเอ อานเปนฉุกฉินอยางนี้ก็ได เปนความผิดพลาดหนึ่ง
ซึ ่งตนก็ยังถือวาเปนเรื ่องที่ไมนาเกิดตนก็เลยถือวาเปนความบกพรองที่ไม
นาจะเกิดเลขานุการสภาฯ เปนประธานสภาฯ ในรายงานการประชุมฉบับนี้ 
ตนถือวาเปนความบกพรอง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  หนาท่ีเทาไรจะไดใหทางเจาหนาท่ีแกไขใหเกิดความถูกตอง 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  หนาท่ี ๑๖ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในหนาท่ี ๑๖ ขอความระบุวา นายเจษฎา ชัยมงคล ประธานสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล สงสัยทานเลขานุการสภาฯ ถอดรายงานการประชุมเพลินไปหนอยดวย

เอกสารท่ีมีจำนวนมาก 

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในสวนตัวเลขานุการสภาฯ ก็ดี เจาหนาท่ีก็ดี คงทำหนาท่ีเต็มกำลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ แตคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตางหากตนวาตามระเบียบที่ใหมี

การตั้งคณะกรรมการสามัญเปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมี
คาตอบแทนใหมีคาเบี้ยประชุมให ตนเห็นวาควรจะตองมีประสบการณและมี
ความตั้งใจมากกวานี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอใหทางเจาหนาท่ีแกไขขอความในสวนท่ีทานธนดล ประเสริฐทรง 
ประธานสภาเทศบาล ไดขอแกไขในที่ประชุมแหงนี้ ไมวาจะเปนหนาที่ ๑๖ ขอความวานายเจษฎา 

ชัยมงคล ประธานสภาเทศบาล และในสวนกรณีที ่ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ หรือเลขานุการสภาฯ อภิปรายในครั้งตอๆ ไปก็ขอใหทาน
บันทึกวาเปนสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่เทาไร เพื่อที่จะไดถูกตองเหมาะสม
ตรงกัน ซึ่งก็ตองขอบคุณทานธนดล ประเสริฐทรง ที่ทำใหวันนี้รูปแบบของ
รายงานการประชุมเรามีรูปแบบที่ชัดเจนสวยงาม เพราะวากวาจะเปนรูปเปน
รางขนาดนี้ไดดวยทานธนดล ประเสริฐทรง ไดผลักดันเพราะทานคอนขางท่ี
จะละเอียดและรอบคอบ จากนั้นไดถามในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใด
จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญสมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 
เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไม
รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
     ๓.๑  วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอ ๓.๑ วาระที ่ ๑ ขั ้นรับหลักการ 

จากนั้นไดเชิญฝายบริหารแถลงตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขาพเจาขอเสนอรางเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบานเปด ฉบับนี้มาเพื่อโปรด

นำเสนออตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงไดเสนอ
บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติดังกลาวมาแลวดวย  

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ ายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตำบล
บานเปด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอสภา
เทศบาลตำบล   บานเปดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู บริหารทองถ่ิน
เทศบาลตำบลบานเปดจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังตอไปนี้  
๑. สถานะการคลัง  

       ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป  
    ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้  
        ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน  322,241,906.52 บาท  
        ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน  573,630,042.85 บาท   
        ๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  104,285,051.56 บาท  
   ๑.๑.๔ เงินทุนสำรองเงินสะสม  -  บาท 

๑.๑.๕ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย 
จำนวน   -   โครงการ รวม    -   บาท 
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1.1.6 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 8 
โครงการ รวม 7,999,500.00 บาท 

        ๑.๒ เงินกูคงคาง จำนวน  12,079,997.11 บาท   
๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

       ๒.๑ รายรับจริง จำนวน  289,741,548.08 บาท ประกอบดวย  
        - หมวดภาษีอากร  จำนวน  30,569,143.0๙ บาท  
        - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 5,796,933.00 บาท  
        - หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จำนวน  2,001,133.90  บาท  
        - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน  ๐.๐๐  บาท 
       - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  จำนวน  955,147.81  บาท  
        - หมวดรายไดจากทุน  จำนวน  151,000.00  บาท 
        - หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน  167,307,231.๒๘  บาท  
      - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน  82,960,959.00  บาท  
        ๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 658,090.00 บาท 
       ๒.๓ รายจายจรงิ จำนวน  220,761,806.68 บาท ประกอบดวย 

งบกลาง  จำนวน    58,090,152.23  บาท 
งานบุคลากร จำนวน    76,401,873.54  บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน    67,907,060.44  บาท  
งบลงทุน จำนวน    10,160,109.๐๐  บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน      8,202,611.47  บาท 
งบรายจายอ่ืน จำนวน                    ๐.๐๐  บาท 

     ๒.๔ รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จำนวน  
832,290.00  บาท 

    ๒.๕ มีการจายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี  จำนวน  
7,942,964.00  บาท 

        ๒.๖ รายจายท่ีจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  ๐.๐๐  บาท 
       ๒.๗ รายจายท่ีจายจากเงินกู  จำนวน  ๐.๐๐  บาท 

สำหรับประมาณรายรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณการไว
รวมทั้งสิ้น ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตนขออนุญาตสรุปหมวดตางๆ ใหทาง
สภาฯ ไดทราบโดยยอ ดังนี้ 
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1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

ประมาณการ 
ป 2568 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 30,569,143.09 26,140,000.00 31,500,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

5,796,933.00 5,405,000.00 5,437,900.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,001,133.90 2,120,000.00 2,080,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 955,147.81 785,000.00 1,002,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 151,000.00 50,000.00 60,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 39,473,357.80 34,500,000.00 40,079,900.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 167,307,231.28 164,500,000.00 169,600,000.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

167,307,231.28 164,500,000.00 169,600,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 82,960,959.00 81,000,000.00 88,320,100.00 

  รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

82,960,959.00 81,000,000.00 88,320,100.00 

รวม 289,741,548.08 280,000,000.00 298,000,000.00 

 
สำหรับประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประมาณการไว

รวมทั้งสิ้น ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตนขออนุญาตสรุปหมวดตางๆ ใหทาง
สภาฯ ไดทราบโดยยอ ดังนี้ 

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 
ป 2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

ประมาณการ 
ป 2568 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 58,090,152.23 61,950,650.00 65,326,070.00 

  งบบุคลากร 76,401,873.54 86,151,630.00 88,507,830.00 
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รายจาย 

รายจายจริง 
ป 2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

ประมาณการ 
ป 2568 

  งบดำเนินงาน 67,907,060.44 77,568,520.00 100,443,400.00 

  งบลงทุน 10,160,109.00 28,332,200.00 36,522,600.00 

  งบเงินอุดหนุน 8,202,611.47 13,593,400.00 7,190,100.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 220,761,806.68 267,606,400.00 298,000,000.00 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ขอ ๒๓ วรรคสอง เม่ือ
ผู บร ิหารทองถ ิ ่นไดพิจารณาอนุมัต ิให ต ั ้งเง ินงบประมาณยอดใดเปน
งบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทำเปนราง
งบประมาณรายจายเสนอตอผูบริหารทองถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผูบริหารทองถ่ิน
ไดนำเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2568 เทศบาลตำบลบานเปดไดม ีการ
ประมาณการรายจายทั้งสิ ้น ดังนี้ งบประมาณการรายจายทั้งสิ ้น ยอดรวม
298,000,000   บาท 

แยกเปนรายละเอียดตามแผนงานได  ดังนี้ 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารงานท่ัวไป  
    แผนงานบริหารท่ัวไป 65,608,180 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15,497,480 
ดานบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 30,658,280 
    แผนงานสาธารณสุข 15,324,960 
    แผนงานสังคมสงเคราะห 4,950,390 
    แผนงานเคหะและชุมชน 33,395,740 
    แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 5,015,940 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6,062,200 
ดานการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 55,630,760 
    แผนงานการเกษตร 530,000 
ดานการดำเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 65,326,070 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 298,000,000 
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   โดยมีเหตุผลคือ เพื่อใชในการดำเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จึงเสนอรางเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 
เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณผูบริหารท่ีไดแถลงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งรายรับและรายจายโดยประมาณการ

สวนรายละเอียดทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานคงไดศึกษามาแลวรวมงบประมาณ
รายจายทั้งสิ้น ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนสวนทั้งรายรับและรายจายรวมถึง
โครงการไมวาจะเปนของแตละกองตั้งแตสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กอง
สาธารณสุขฯ, กองชาง, กองยุทธศาสตรฯ, กองสวัสดิการสังคม และกอง
การศึกษา ทุกทานคงศึกษามาแลวในงบประมาณท่ีจัดสรรลงไปในแตละกอง
นั้น กอนท่ีจะถึงขั้นรับหลักการมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบ
วาระนี้หรือไม 

นายสุพล  โตะปง  ถือวาวันนี้ครบรอบในการจัดทำงบประมาณ ฝายบริหารก็ไดแถลง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นโยบายเรื่องทำเทศบัญญัติตราขึ้นเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบานเปดเรา ทุก

ทานคงจะทราบดีเพราะมีเอกสารใหพิจารณา วันนี้เปนวันที่ดีที่สมาชิกสภาฯ 
เราจะไดทำหนาที่พัฒนาตำบลบานเปดเรา ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 
ในรางเทศบัญญัติของฝายบริหารทานนายกเทศมนตรีมีรายละเอียดพอสมควร 
ตนยังไมเขาใจหลายอยาง สมาชิกสภาฯ ทุกทานก็คงจะไมแตกตางกับตน 
เรื่องรางเทศบัญญัติมีรายละเอียดแยกเปนรายการเรื่องงบประมาณเปนเรื ่อง
ละเอียดออน เพื่อจะไดพัฒนาตำบลบานเปดเราใหเจริญรุงเรืองไป ตนมีขอ
กังวลหลายขอแตตนขอยกตัวอยาง ๑ ขอในรางเทศบัญญัติของทานผูบริหาร
คงจะไมสมบูรณตนก็เขาใจไมตางกันกับสมาชิกสภาฯ เพราะวาเราจะมีการรับ
รางเทศบัญญัติของทานนายกเทศมนตรีและแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
กอนท่ีจะตราเปนเทศบัญญัติ ตนพิจารณารางเทศบัญญัติของทานนายก 
เทศมนตรีและมีขอสงสัยในสวนของงบประมาณที่ทานนายกเทศมนตรีได
แถลงการใชจายหนา ๑๖๓ เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตน
สงสัยวาการใชจายในปงบประมาณ ๒๕๖๗ ทานนายกเทศมนตรีมีอำนาจตน
ไมไดติติงเพียงแคสงสัยวามีการโอนเงินหมวดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษไปใชจายอะไรบาง  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขออนุญาตใหทางสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี       

นายเพชร  โพสาราช  สำหรับเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษนั้น ทางกองการ 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล เจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบงบประมาณดังกลาว      
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นางฐิติรัตน  ประเสริฐศร ี ในสวนของเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษนั้น แตละกอง 
ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี ที่ไดมาขอใชงบประมาณที่อยูในกองการเจาหนาที่ในหมวดนี้ จะมีของกอง

การศึกษาและสำนักปลัดเทศบาล ในเบื้องตนของกองการศึกษานำไปใชใน
โครงการบานเปดมินิมาราธอน สำหรับโครงการของสำนักปลัดเทศบาลก็มี
หลายตัวดวยกัน อาทิเชน โอนไปชวยเกี ่ยวกับการชวยเหลือน้ำทวมและ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ในสวนนี้ตองขออนุญาตใหทางสำนักปลัดเทศบาลได
อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายเพชร  โพสาราช  ในสวนของงบประมาณดังกลาวนี้ตนขออนุญาตเรียกงายๆ วาเงิน  
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล โบนัส ซึ่งเงินโบนัสของปที่แลวที่ตั้งไวเราโอนไปท่ีงบสำรองจาย เนื่องจากเกิด

สถานการณน้ำทวมซึ่งมีงบประมาณไมเพียงพอ ถาหากเราจะไปขอใชเงิน
สะสมก็คงจะไมเปนไปตามระเบียบฯ เนื ่องจากไมไดมีการประกาศเปน
สถานการณภัยพิบัติ ทานนายกเทศมนตรีพรอมคณะผู บริหารไดประชุม
รวมกันแลวมีความเห็นวาจำเปนตองใชงบประมาณที่มีอยูในเทศบัญญัติโดย
การโอนมาจากหมวดรายจายตางๆ ซ่ึงงบประมาณท่ียังคงเหลือท่ีสามารถโอน
ไดก็คือเงินโบนัส ทางสำนักปลัดเทศบาลไดโอนมาจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - ๙๐๐,๐๐๐ บาท คาขุดลอก
ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท และคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ในการ
แกไขปญหาสถานการณน ้ำท วม เป นยอดรวมเบ็ดเสร ็จแล วที ่สำนัก
ปลัดเทศบาลโอนงบประมาณมาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีนำมาใชแลว
ปลายปงบประมาณก็จะเกลี่ยเงินงบประมาณโอนคืนเงินโบนัส ซึ ่งทาง
ผูอำนวยการกองคลังแจงวานาจะมีเงินเขามาและเพียงพอสามารถโอนคืนได 
หรืออาจจะเกลี่ยจากงบประมาณในหมวดรายจายตางๆ ที่เราไมไดใชแลวซ่ึง
เปนเงินเหลือจาย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมวาในปนี้สรุปวาเจาหนาท่ีจะไดรับโบนัส 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม   

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางกองคลังเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดวาเรามี 
นายกเทศมนตรี แนวทางอยางไร เพราะทำมาหลายปแลวไมเคยมีปญหา เพื่อใหทางสภาฯ จะ

ไดสิ้นขอสงสัยกัน    

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ตนขออนุญาตเรียนชี้แจงในเรื่องของการโอนงบประมาณรายจาย 
ผูอำนวยการกองคลัง จากเงินโบนัส เนื่องจากเรามีความจำเปนที่จะตองเอาไปใชในสถานการณท่ี

จำเปนคือในเรื่องของสาธารณภัยหรือน้ำทวม รวมทั้งในเรื่องของการปองกัน
ภัยน้ำทวมและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทท่ีโอน
ไป ในสถานการณ ณ สิ้นปทางกองคลังมีการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีงบประมาณท่ี
เหลือจากการจัดซื้อจาง เปนหนึ่งในงบประมาณที่จะสามารถโอนคืนไปใหใน
สวนของเรื่องโบนัส และมีเงินงบประมาณอื่นๆ ที่เราจะตองเก็บเล็กผสมนอย 
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เพ่ือท่ีจะโอนคืนใหกับพนักงานของเราทุกทานสำหรับจายเปนเงินคาตอบแทน
หรือโบนัสใหกับทุกทานท่ีรวมกันทำงานมาดวยความมานะอุตสาหะทุกทาน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายปศนพล  เมืองสนธิ์  ในวันนี้เปนวันท่ีไดมาปรึกษาหารือเรื่องรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากที่ผานมาไดศึกษาดูรางเทศ

บัญญัติมาแลวมีขอสังเกตและเปนหวงในหลายๆ จุด ซึ่งตนเองขอขอบคุณ
สำหรับเอกสารสรุปในเบื้องตนขอชื่นชม ไมแนใจวาเปนของกองชางที่ทำสรุป
เกี่ยวกับโครงการสิ่งกอสรางสาธารณูปการหรือไม แตเปนขอมูลที่ดีมาก ใน
สวนของตนเปนหวงอยู ๒ สวนหลักๆ ในสวนท่ี ๑ เปนหวงในสวนของกองชาง
เกี่ยวกับโครงการกอสรางซึ่งอยูในรางเทศบัญญัติประจำปนี้มีโครงการเขามา
มากมายและทั่วถึงทั้งตำบลทุกหมูบาน ซึ่งรวมทั้งหมดปนี้ ๖๐ โครงการ รวม
เปนเงิน ๓๑,๗๙๓,๑๐๐ บาท สำหรับ ๖๐ โครงการนี้ถือวาเยอะพอสมควรใน
การทำงานของแตละป ซ่ึงตนเปนหวงในสวนงานท่ียังคงคางอยู ณ ปจจุบัน ซ่ึง
คงคางในการใชจายเงินสะสมในรอบท่ีผานมาคงเหลืออยู ๑๘ โครงการ และท่ี
อนุมัติไปลาสุดอีก ๑๐ โครงการ ถารวมเทศบัญญัติป ๒๕๖๘ และเงินสะสมป 
๒๕๖๗ รวมกันจะเปนทั ้งหมด ๙๐ โครงการ ซึ ่งตนเปนหวงในสวนของ
ขาราชการและเจาหนาที่เพราะวาจากที่ผานมางานยังออกไมหมดและยังคง
คางอยู ซ่ึง ๙๐ โครงการนี้ถาเฉลี่ยตอเดือนก็คือประมาณเดือนละ ๘ โครงการ 
ตนขอเปนกำลังใจใหทางคณะทำงานผูรับผิดชอบท่ีพยายามผลักดันโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติแลวใหพี ่นองประชาชนเราไดรับผลประโยชน สวนที่ ๒ กอง
สาธารณสุขฯ ในสวนของงานจัดการขยะเปนที ่น าสังเกตวาในป ๒๕๖๗ 
งบประมาณจะอยู ที ่ ๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนป ๒๕๖๘ ตั ้งงบประมาณ
เกี ่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยอยู ที ่ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ ่งตนมองวา
เทศบาลเราจะเปนเทศบาลเมืองมีประชาชนอาศัยอยูจำนวนมาก และปญหา
ขยะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปจจุบันก็ยังมีปญหาอยูแลวการตั้งงบประมาณอยูท่ี 
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เทาเดิมตนไมแนใจวาในสวนรายละเอียดไดมีโครงการ
หรืองบประมาณในสวนใดเพิ่มเติมหรือไม ที่จะกำจัดขยะที่ยังคงคางอยูทุก
วันนี้ ซึ่งเปนที่สังเกตในแตละหัวขอแลวก็อิงจากปเดิมคือป ๒๕๖๗ เปนสวน
ใหญ แลวเรื ่องปญหาขยะเปนปญหามานานจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาว 
บานเปดบริเวณโรงจอดรถบรรทุกขยะซึ่งทุกวันนี้ก็นาจะเปนอยางอื่นไปแลว 
ไมใชโรงจอดรถบรรทุกขยะ ตนขอฝากดวยความเปนหวงใน ๒ ประเด็นนี้ใน
สวนของโครงการกอสรางและการกำจัดขยะ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ  ท่ีทานสมาชิกสภาฯ อภิปรายดวยความเปนหวงหรือจะสอบถามใน 
นายกเทศมนตรี  ระเบียบวาระนี้ 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์  ตนขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับงบประมาณในการกำจัดขยะท่ีตั้งไว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น มีโครงการเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากป ๒๕๖๗ หรือไม  

ในคำถามแรก ในคำถามท่ี ๒ สอบถามเกี ่ยวกับเรื ่องโครงการกอสรางท่ี
นำเสนอเขาสภาฯ ครั้งที่แลวท่ีแจงวาจะตองไปดำเนินการในสวนของแกไข
โครงการจำนวน ๑๘ โครงการที่คงคางอยู และขอขอมูลที่เปนปจจุบันวา
ดำเนินการถึงข้ันตอนใด ท่ีวาตัวเลขในแผนพัฒนาและตัวเลขในการอนุมัติท่ีไม
ตรงกันนี้ ตนขอขอมูลท่ีเปนปจจุบันในสวนนี้ดวย 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตแบงเปน ๒ สวนคือคำถามแรกในสวนของกองชางขอ 
นายกเทศมนตรี ใหทางกองชางไดตอบขอซักถาม ทั้งกองชางและกองคลังใหรายงานสถานะ

ท้ังหมดวาตอนนี้มีสถานะอะไรบาง อยาไปพูดรวมวาเปน ๙๐ โครงการ ขอให
แยกออกมาวา ๓๒ โครงการประกาศผู ชนะกี ่โครงการ แจงทำสัญญาก่ี
โครงการ ทำไปแลวก่ีโครงการ จะไดเขาใจตรงกัน รวมถึง ๑๙ โครงการท่ียังมี
ขอสงสัยอยูตนจะใหทางกองชางไดชี้แจง สวนอีกเรื่องคือเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะตนขออนุญาตใหผู อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เปนผูตอบขอ
ซักถาม 

นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ในสวนของกองสาธารณสุขฯ งบประมาณท่ีจะทำในปนี้เรื่องของการ 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุข  จัดการขยะจะมี ๒ สวน สวนแรกเปนโครงการเพ่ือจัดรณรงคในการคัดแยกขยะ 
และสิ่งแวดลอม  ใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการจัดการขยะทั้ง ๔ ประเภท 

ซึ่งเปนโครงการบานเปดเมืองสะอาดตั้งงบประมาณไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใน
สวนของการจัดการขยะอยางท่ีทุกทานทราบดีวาเราจัดการขยะโดยกำจัดขยะ
ท่ีโรงไฟฟาของเทศบาลนครขอนแกนในป ๒๕๖๗ รับกำจัดเดือนละ ๑,๒๐๐ 
ตัน ซึ่งในป ๒๕๖๘ ไดมีการเจรจาขอความอนุเคราะหไปยังโรงไฟฟาเพื่อขอ
เพิ่มปริมาณขยะท่ีกำจัดเพิ่มขึ้น ปที่แลวตั้งงบประมาณไว ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปนี้เราตั้งไว ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในสวนของขยะสวนเกินท่ีเคยชะลอไวก็ไดขน
ไปกำจัดที่อื่น ประเด็นนี้หากเทศบาลนครขอนแกนไมเพิ่มโควตาใหกับเรา ก็
ยังตองมีการบริหารจัดการในลักษณะดังกลาวอยู แตทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดการ
ขยะดังกลาวตอไปนี้จะใหมีปญหาใหนอยที่สุด เพื่อใหกระทบกับประชาชน
นอยที่สุด ถาหากทางคณะผูบริหารหรือทานใดที่สามารถขอความอนุเคราะห
โรงไฟฟาใหชวยไดปญหาการชะลอขยะในพ้ืนท่ีก็จะหมดไป 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในประเด็นท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามในเรื่องของงบประมาณ 
ผูอำนวยการกองคลัง ป ๒๕๖๗ ที่ไดดำเนินการไปมีอยู ๓๒ โครงการ ดำเนินการไปแลวทั้งสิ้น ๒๙  

โครงการ คืออยูในระหวางประกาศผูชนะ ๔ โครงการ, แจงนำสงปริมาณงาน 
๓ โครงการ, แจงทำสัญญา ๑ โครงการ,ตรวจรางสัญญา ๑ โครงการ,อยูใน
ระหวางบริหารสัญญา ๑๑ โครงการ,ระหวางตรวจรับ ๔ โครงการ และ
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เบิกจายไปแลว ๕ โครงการ จะเหลืออยูที่ ๓ โครงการในงบประมาณ ๒๕๖๗ 
สำหรับเงินสะสมของป ๒๕๖๗ อนุมัติไปท้ังหมดในคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ๒๙ 
โครงการ ปจจุบันประกาศผูชนะไปแลว ๓ โครงการ, แจงนำสงปริมาณงาน ๑ 
โครงการ, ตรวจรางสัญญา ๑ โครงการ, เรียกทำสัญญา ๒ โครงการ, บริหาร
สัญญา ๒ โครงการ และจะเหลือที ่บันทึกที ่กองชางอยู ที ่ ๒๐ โครงการ 
เนื่องจากวามีการแกไขแผนพัฒนาเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ซ่ึงทางกองชาง
จะไดรายงานในสวนท่ีเก่ียวของของทางกองชางตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในสวนของเงินสะสมท่ีเราเพ่ิงอนุมัติไปทางผูอำนวยการกองคลังได 
ประธานสภาเทศบาล เตรียมดำเนินการอยางไร 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในสวนของเงินสะสมท่ีสภาฯ อนุมัติไปจะมีในสวนโครงการของกอง 
ผูอำนวยการกองคลัง คลัง ๑ โครงการ ที่อยูในระหวางการกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ซ่ึง

ตอนนี้คณะกรรมการกำลังดำเนินการอยู สวนอีก ๒ โครงการ ตนขออนุญาต
ตรวจสอบกอน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนหมายถึงโครงการท่ีเราเพ่ิงอนุมัติไปในการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ประธานสภาเทศบาล วาเรามีแผนดำเนินการหรือเราจะจัดซ้ือจัดจางในหวงเดือนใด 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในสวนของโครงการเงินสะสมท่ีสภาฯ อนุมัติไปจะมีในสวนโครงการ 
ผูอำนวยการกองคลัง ของกองคลัง ๑ โครงการ ที่อยูในระหวางการกำหนดขอบเขตงานและราคา

กลาง ซึ่งปจจุบันกองคลังยังไมไดรับรายงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง จะ
เปนทางกองชางท่ีจะบริหารแผนงานลงมา เม่ือกองคลังไดรับเอกสารจะจัดซ้ือ
จัดจางก็จะรีบดำเนินการใหเร็วท่ีสุด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตัวเลขคราวๆ ของโครงการท่ียังไมไดดำเนินการตอนนี้มีอยูประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ๓๓ โครงการ ซึ่งคาดวานาจะทันในหวงปงบประมาณนี้ มีทานสมาชิกสภาฯ 

ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในหนาท่ี ๑๖๕ คาใชสอย คาจางเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สำนักงาน ตนขอสอบถามถึงสาเหตุท่ีงบประมาณเพ่ิมข้ึน ขอท่ี ๑ แลวนำไปใช

ในสวนไหน ขอที่ ๒ ปจจุบันมีแมบานหรือพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
ก่ีทาน ทำไมรายการดังกลาวยอดเงินจึงเพ่ิมข้ึน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางสำนักปลัดเทศบาลไดตอบขอซักถามของทาน  
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาฯ  

นายเพชร  โพสาราช  โดยเฉลี่ยแลวพนักงานทำความสะอาดจะมีทุกชั้น ปจจุบันนี้รวมแลว 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ประมาณ ๑๒ ราย โดยเฉลี่ยจะตกคนละประมาณ ๙,๐๐๐ บาทตอเดือน ทีนี้

ตั้งไวไมไดเพิ่มอะไรมาก ถาไมเพียงพอเราก็ขอโอนมาเพิ่ม เมื่อปที่แลวก็มีการ
ขอโอนมาเพิ่มในบางสวน จะมีพนักงานทำความสะอาดบนสำนักงานและ
หอประชุมดานหลังจะดูแลรอบบริเวณ โดยบนสำนักงานประมาณ ๗-๘ ราย 
หอประชุมดานหลังอีก ๒-๓ ราย จะทำความสะอาดรอบๆ อาคารสำนักงาน
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เทศบาลรวมแลวประมาณ ๑๑-๑๒ ราย รายละเอียดประมาณนี้ไมใชเฉพาะ
บนสำนักงานแตรวมทั้งหมดท่ีทำความสะอาดรอบเทศบาล ซึ่งเบิกจายจาก
งบประมาณดังกลาวนี้  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในหนาท่ี ๒๐๒ คาจางปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เปนขอสังเกตวาทำไมปนี้เพิ่มขึ้นเทาตัว เพราะในสวนนี้ตนก็สงสัยวาปที่แลว

เราทำเสร็จหรือยัง แลวปนี้ทำไมถึงเพ่ิมข้ึนเทาตัว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางกองคลังตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี    

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในเรื่องของการจางปรับปรุงแผนท่ีภาษีในป ๒๕๖๗ ท่ีผานมา ทาน 
ผูอำนวยการกองคลัง ไดอนุมัติเทศบัญญัติใหเรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยูในระหวางการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางเพราะวาเราจะตองมีระยะเวลาท่ีสัมพันธกับการจัดเก็บภาษี ซ่ึง
เราจะตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหทันภายในสิ้นป ๒๕๖๗ นี้ แลวก็จะเปน
ผลงานท่ีจะตองไปจัดเก็บในป ๒๕๖๘ สำหรับงบประมาณท่ีทางกองคลังไดขอ
เพิ่มขึ้น มีการกำหนดเปาหมายที่จะตองดำเนินการสำรวจใหญอีกครั้งในรอบ 
๔ ป ก็จะตองใชจำนวนเงินท่ีเพ่ิมมากข้ึนเพราะกำหนดพ้ืนท่ีเพ่ิมใหมมากข้ึน ท่ี
จะตองปรับปรุงขอมูลทั้งหมดใหครอบคลุมในการบริหารจัดการเปนขอมูลท่ี
ถูกตองท่ีสุด ซ่ึงบางขอมูลอาจจะเปนขอมูลท่ีสำรวจมาแลว ๔ ป อาจจะตองมี
การปรับปรุงเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนฐานขอมูลใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหขอมูลท่ี
ครบถวนถูกตองเปนธรรมในการจัดเก็บภาษีกับประชาชนในทองถ่ิน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในหนาท่ี ๒๐๔ คาบำรุงรักษาและซอมแซม ตนขอสอบถามวาปนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ คาบำรุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว ๘,๘๙๖,๐๐๐ บาท เพ่ิมข้ึนไมทราบวาตั้งอยู

ในงบของสำนักปลัดเทศบาลหรือตั้งอยูรวมทุกกอง เพราะวาทุกๆ ปที่ผานมา
จะตั้งงบประมาณไวในแตละกอง และปญหาแตละกองท่ีจะใชซอมแซมของแต
ละกองจะมีความยุงยากหรือไม ในเม่ือทานไดนำมาตั้งอยูท่ีแผนงานเดียวกัน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหกองท่ีเก่ียวของท้ัง ๙ หนวยงาน ตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรี รวมถึงกองยุทธศาสตรฯ ไดแจงแนวทางเก่ียวกับการตั้งงบประมาณในรางเทศ

บัญญัติฉบับนี้ หรือมีระเบียบท่ีเพ่ิมเติมอยางไรจึงไดจัดทำในรูปแบบนี้ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๕ 

 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในสวนของงบประมาณท่ีนำมาตั้งไวในแผนงานบริหารงานคลังนั้น  
ผูอำนวยการกองคลัง เนื ่องจากวาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือสั ่งการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/

๖๓๕๔ ลงวันที ่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในเรื ่องของการซักซอมการจัดทำ
งบประมาณคือใหตั้งงบประมาณรายจายคาบำรุงรักษาซอมแซมไวในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยใหแยกรายจายงบประมาณตามภารกิจ
ของสำนักและแตละกอง ซึ ่งในรายละเอียดของสำนักและแตละกองให
พิจารณาวาเพิ่มขึ้นหรือลดลงและจะใหแตละกองเปนผูชี้แจง ในสวนของกอง
คลงัตั้งไวเทาเดิม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานใดท่ีจะอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม ในสวนของ 
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดคาซอมแซม ถาไมมีทานใดชี้แจงจะใหขามผานเลยหรือไม ทาน

สมาชิกสภาฯ ยังติดใจในขอซักถามหรือไม ทางผูอำนวยการกองไมสามารถให
ขอมูลได ทานสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายตอเลยหรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขอสอบถามเก่ียวกับการตั้งงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๘ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในหนาที่ ๓๙๔ โครงการจางออกแบบโรงเรียนเทศบาลบานเปด งบประมาณ

ตั้งไว ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท ทำไมโครงการจางออกแบบมีราคาท่ีสูงมากเกินไป
หรือไม เพราะราคา ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท สามารถสรางอาคารไดเลย  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขอชี้แจงในหลักการคราวๆ กอนท่ีจะใหทางกองการศึกษาได 
นายกเทศมนตรี อธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวาทำไมราคาจึงสูง ความจริงแลวถูกหรือ

แพงจะเปนอีกเรื่องหนึ่งเพราะงบประมาณในการที่ใหออกแบบงบประมาณ
กอสรางโรงเรียนทั้งหมดประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงสนามฟุตบอลเราอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ดังนั้นในการจางเขียนแบบเพื่อกอสรางจะมีระเบียบมีขั้นตอนแลวก็มี
ตัวเลขท่ีชัดเจน มีท่ีมาท่ีไปวาทำไมจึงเปนตัวเลขนี้ โดยคราวๆ อิงตามระเบียบ
ในกรณีนี้ ทางมหาว ิทยาล ัยขอนแกนโดยคณะสถาปตยกรรมจะเปน
ผูดำเนินการใหเรา เปนระเบียบระหวางสวนราชการกับสวนราชการดวยกัน 
ในส วนที ่  ๒ ก็จะเป นระเบ ียบเก ี ่ยวก ับการเบ ิกจ ายว าในท ีมงานนั้น
ประกอบดวยบุคลากรกี่ทาน วุฒิการศึกษาใดบาง ปริญญาโทคาตอบแทน
เทาไร ปริญญาตรีคาตอบแทนเทาไร ทำงานทั้งหมดกี่วัน รวมแลวคำนวณวัน
ดำเนินการและอื่นๆ แลวเปนตัวเลขเทาไรจะมีระเบียบรองรับอยูเปนไปตาม
ระเบียบ จากนั้นไดแจงใหกองการศึกษาไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ตอท่ีประชุม 

นางอรัญญา  ปองสิงห  ตนขอนำเรียนในเรื่องของโครงการจางออกแบบโรงเรียนเทศบาล 
ผูอำนวยการกองการศึกษา บานเปด งบประมาณตั ้งไว ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลคือสถานท่ี

ดำเนินการเปนโรงเรียนเทศบาลบานเปด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบล



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๖ 

 

บานเปด มีว ัตถุประสงคเพื ่อจ างออกแบบอาคารเรียนและอาคารที ่ ได
มาตรฐานปลอดภัย เพื่อใชสำหรับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ี
สงเสริมการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนของผูเรียนและเพ่ือจัดเตรียมสถานท่ี
ใหพรอมและความเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เด็กตองการ 
หรือไดรับการสนับสนุนสงเสริมท้ัง ๔ ดาน ขอ ๓ ก็คือเพ่ือรองรับการขยายตัว
จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และที่มาของประมาณการจางในครั้งนี้ตามที่กอง
การศึกษาไดจางจัดทำโครงการจางที่ปรึกษา เพราะไดกำหนดพื้นที่ใชสอย
และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียน แลวก็เพื่อเปนการวิเคราะห
รูปแบบใชพื้นที่ใชสอย ซึ่งเปนที่มาของการประมาณการราคากอสรางไวท่ี 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการจางออกแบบในครั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง 
การคลัง ซ่ึงอยูในขนาดกลางไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คำนวณแลวคิดเปน
รอยละ ๔.๕ ของราคาประมาณการของงานกอสราง จึงไดตัวเลขนี้ออกมา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา   ตนขอสอบถามวาเจาหนาท่ีกองชางของเทศบาลเราก็มีจะออกแบบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โรงเรียนไมไดเลยหรืออยางไร ทำไมจึงตองจางมหาวิทยาลัยขอนแกนในการ

ออกแบบดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางกองชางตอบขอซักถามของทานสมาขิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี    

นายจเร  ขุมดินพิทักษ  ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวากองชางออกแบบไดหรือไม 
หัวหนาฝายแบบแผนและ  การออกแบบนั้นทำได แตบุคลากรของเราคอนขางจะมีจำกัด อยางเชนฝาย 
กอสราง แบบแผนและกอสรางในตอนนี้จะเหลืออยูประมาณ ๓ คน ซึ่งนองอีกคนก็จะ

ยายไป อบจ.ขอนแกน สวนฝายการโยธาก็มีอยู ๒ คน แลวตอนนี้ตนก็จะยาย
มาอยูฝายการโยธาแลว ทีนี้บุคลากรเราก็มีนอย สำหรับประสิทธิภาพถาพูดถึง
โครงการ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทถือวาเปนงานท่ีคอนขางใหญ จึงจำเปนตองมี
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการออกแบบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมเพราะวา ๓ โครงการของกองชางคือ คาจาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุคลภายนอกเขียนแบบตรวจสอบผังเมือง คาจางบุคลภายนอกเขียนแบบ

แผนที่ตางๆ คาจางบุคลภายนอกสำรวจโครงการ ทั้ง ๓ โครงการตั้งขึ้นมาได
อยางไร เพราะในของป ๒๕๖๗ ทางสภาฯ ไมไดอนุมัติโครงการดังกลาว อยาก
ทราบวาอยูในเทศบัญญัติป ๒๕๖๗ อยูหนาท่ีเทาไร ทำไมตนหาไมเจอ 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายคือทานตองการใหทางผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล ชี้แจงวาในการตั ้งงบประมาณรายการดังกลาวในป ๒๕๖๗ ของกองชาง

รายละเอียดอยูหนาท่ีเทาไร 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดทวนคำถามอีกสักครั้ง ตนจะไดชี้แจง 
นายกเทศมนตรี   ขอซักถามไดถูกตอง 

นายบัวฮอง  บุญจวง  รายละเอียดอยูหนาท่ี ๓๙๒ อยูตารางหนาท่ี ๑๒๓ โครงการในงบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประมาณ ๒๖,๗๐๐ บาท ตนสงสัยวาในป ๒๕๖๗ ทางสภาฯ ไมไดอนุมัติ

งบประมาณในสวนนี้ ทำไมมีปรากฏในตารางรายละเอียดเปรียบเทียบ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ตนขออนุญาตใหทางกองชางตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี    

นายจเร  ขุมดินพิทักษ  สำหรับโครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจออกแบบ 
หัวหนาฝายแบบแผนและ  เนื่องจากวาท่ีผานมาเจาหนาท่ีไดมีการลาออกเพ่ือไปประกอบธุรกิจสวนตัวหรือ 
กอสราง ไปทำงานที่อื่น ทำใหเราขาดบุคลากรท่ีมีความรูทางดานชางที่มีความรูอยาง

นอยคือวุฒิ ปวส. เม่ือบุคลากรสวนนี้หายไปประกอบกับโครงการกอสรางของ
เราคอนขางมาก เราจึงมีความจำเปนตองจางบุคลภายนอกท่ีมีความรูทางดาน
ชางมาชวยในการออกแบบและเขียนแบบ และในป ๒๕๖๗ เราก็มีบุคลากร
อยูแลว 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ในป ๒๕๖๗ เจาหนาท่ีของเรามีอยูครึ่งหนึ่งท่ีลาออกไปประกอบ 
ผูอำนวยการกองชาง  ธุรกิจสวนตัวและงบประมาณนี้เปนการจางเหมาบริการ ถาจำไมผิดเปนการ

จางมาเพ่ือทดแทนบุคลากรในสวนนี้ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  เพ่ือความเขาใจขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดตอบใหถูก คำถามก็คือ 
นายกเทศมนตรี ในสภาฯ มีขอสงสัยและหวงใยวาเหตุใดในหนา ๓๙๑-๓๙๒ ที่ปรากฏในเทศ

บัญญัติป ๒๕๖๘ นี้ จึงไมปรากฏในเทศบัญญัติป ๒๕๖๗ เพราะฉะนั้นตอง
กลาวอางไปถึงความเปนหวงหรือขอสงสัยวา ๓ โครงการนี้มีอยูในแผนหรือไม 
ขั้นตอนมาของ ๓ โครงการนี้ถูกตองหรือไมจึงมาปรากฏในเทศบัญญัติป พ.ศ.
๒๕๖๘ ไดนั้นคือคำถามของสมาชิกสภาฯ ตองรบกวนทั้งทางกองยุทธศาสตร
และงบประมาณ กองชาง หรือผูที่เกี่ยวของหรือทานปลัดเทศบาลที่มีความรู
ดานนี้ชวยกันอธิบายชี้แจงใหทานสมาชิกสภาฯ เขาใจดวยวาการปรากฏ
แผนงาน ๓ โครงการนี้ถูกหลักข้ันตอนหรือไม  

นางรักเล  ปาละสานต  สำหรับในเรื่องของงบประมาณคาจางเหมาในสวนของ ๓ รายการ 
ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ท่ีปรากฏในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
และงบประมาณ  ๒๕๖๘ สวนนี้จะเปนรายการใหมในการตั้งในปงบประมาณป ๒๕๖๘ สวนใน

ปงบประมาณป ๒๕๖๗ คือจะไมบรรจุอยูในเทศบัญญัติรายจายประจำปแต
ถามวามีรายการเกิดขึ้นหรือไม มีการเกิดขึ้นเนื่องจากวาเปนการตั้งจายเปน
รายการใหมระหวางป สวนคำถามท่ีถามวาจะตองนำไปเปนโครงการเพ่ือ
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บรรจุไวในแผนพัฒนาหรือไม ก็จะเปนในสวนของทางกองชางท่ีจะไปพิจารณา
วาในสวนรายการท่ีตั้งข้ึนมาในตอนนี้เปนการใหบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะหรือไม และประชาชนไดประโยชนโดยตรงหรือไม ถาหากวาเขา
เง่ือนไขก็จัดทำเปนโครงการเพ่ือบรรจุไวในแผนพัฒนาเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำปตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  กรณีตั้งจายเปนในรายการใหมจะตองเขาสูสภาฯ เพ่ือใหสภาฯ ลง 
ประธานสภาเทศบาล มติกอนท่ีจะตั้งจายเปนรายการใหมในป ๒๕๖๗ หรือไม 

นางรักเล  ปาละสานต  ในสวนของการตั้งจายเปนรายการใหม ถาหากวาไมไดเก่ียวในงบ 
ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร ลงทุนเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน แตเรื่องใดๆท่ีเก่ียวกับงบลงทุนถึงเปน 
และงบประมาณ อำนาจของสภาทองถ่ิน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในสวนของครุภัณฑและสิ่งปลูกสรางจึงจะตองไปตั้งจายเปนรายการ 
ประธานสภาเทศบาล ใหมและตองผานสภาฯ ในรายละเอียดท่ีทานสมาชิกสภาฯ สอบถามก็คือเปน

การโอนมาจากหมวดอื ่นเพื ่อมาตั ้งจายเปนรายการใหมโดยอำนาจของ
ผูบริหาร จึงไมปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในป ๒๕๖๗ จากนั้น
ไดถามในท่ีประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในหนาท่ี ๒๕๔ คาจางเหมารักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลตำบลบานเปด งบประมาณ ๕๒๕,๖๐๐ บาท เปนการจาง ๒ คนตอป 

เฉลี่ย ๒๖๒,๘๐๐ บาทตอคนตอป หรือ ๒๐,๙๙๐ บาทตอคนตอเดือน ทำไม
ไมใช อปพร.และ รปม.เพราะปจจุบันนี้เราก็ใชอยูแลว เรามีความจำเปนขนาด
ไหนท่ีจะตองจางบุคลภายนอกหรือหนวยงานอ่ืนเขามา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  เหมือนเดิมวามีความจำเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองจางบุคลากรท่ีมี 
นายกเทศมนตรี ความชำนาญเฉพาะเรื่องนี้ ท่ีจะมาดูแลเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ของเรา ท่ีจริงเรื่อง

นี้เราพูดคุยกันมาหลายปแลว ก็ยงัยืนยันวาทาง อปพร.หรือท่ีเรียกกันวาพ่ียาม
ของเรา ตนคิดวาอาจจะมีความไมเหมาะสม อาจมีประสิทธิภาพการมาชวย
ดูแลเด็กของเรา เม่ือกอนโรงเรียนของเรามีเด็กนักเรียน ๑๐๐ กวาคน ตอนนี้
มีประมาณ ๓๕๐ คนแลว และอาจจะเพิ่มขึ้นถึง ๕๐๐ คน ในปตอๆ ไปทาง
เราก็ยังยืนยันวาเราอยากไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีความ
ชำนาญในการดูแลปกปองเด็กๆ ของเราทุกๆ คน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมา 
ซึ่งเราก็ไมทราบวาจะมีกรณีฉุกเฉินอะไรขึ้นมาบาง ภาวนาวาไมอยากใหมีแต
ถามีขึ ้นมาจริงๆ เราก็ตองการบุคลากรท่ีมีความสามารถ มีความรู ความ
ชำนาญในการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนระเบียบฯ ในการเบิกจาย
ก็มีระเบียบในการกำหนดอยูแลววาใชวุฒิแบบไหน ความชำนาญพิเศษแบบ
ไหน ขอใหทางกองการศึกษาชี้แจงเพิ่มเติมวาทำไมเราตองใช ๒ คนๆ ละ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กวาบาท เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียนของเรา 
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นางอรัญญา  ปองสิงห  ตนขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเก่ียวกับการจางเหมาบริการรักษาความ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา ปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒ แหง เหตุผลก็คือตามหนังสืออำเภอ

เมืองขอนแกนท่ี ขก ๐๐๒๓.๗/ว ๘๖๑๓ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง
กำชับมาตรการการจัดการสภาพแวดลอมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา
ระดับประถมวัยของ อปท. เนื ่องจากมีเหตุกอความรุนแรง ขอ ๒ กอง
การศึกษาไดพิจารณาดำเนินการรักษาความปลอดภัยโดยดำเนินการตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๒/ว ๗๓๐๒ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ โดยแบงเปนโรงเรียนเทศบาล ๑ คน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคกฟนโปง ๑ คน และใหทำงาน ๑๒ ชั่วโมงตอวัน ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐ 
ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในการพิจารณากอนท่ีจะรับหลักการในรางเทศบัญญัติงบประมาณ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ ชวงแรกตนขออนุญาตในสวนที่เปนรูปแบบกอนซึ่งคงจะฝากไป

ถึงคณะกรรมการแปรญัตติดวยวา มีขอความท่ีอยากจะสอบถามและจะตอง
แกไขหรือไม ยกตัวอยางเชน ในหนาท่ี ๒๖๗-๒๖๘ ซึ่งเปนรายละเอียดงบเงิน
อุดหนุนในหนาท่ี ๒๖๗ บรรทัดสุดทาย “ขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ และแกเพิ่มเติม” คำวาแกจะจบแคนี้หรือตองเปนแกไข รวมไปถึงใน
หนา ๒๖๘ ทุกรายการจะมีคำวา “แก” อยางเดียวโดยที่ไมมีคำวา “ไข” เปน 
“แกไข” ในสวนที่เปนรูปแบบก็คือรายละเอียดในการอธิบายโดยเฉพาะวัสดุ
คอมพิวเตอร ทุกสวนของวัสดุคอมพิวเตอรในเนื้อหาของวัสดุคอมพิวเตอร
ยกตัวอยางเชน หนาท่ี ๒๔๒ วัสดุคอมพิวเตอรบรรทัดที่ ๕ “แปนพิมพ (Key 
Board) เมนบอรด (Main Borad)” แตคำวาบอรดของคียบอรดกับบอรดของ
เมนบอรด ตัวเอ (A) กับตัวอาร (R) สลับที่กัน คำวา “Main Borad” ถาอาน
แบบคนบานเปดจะอานวา “เมนบอรแรด (Main Borad)” ถาตัวเอ (A) มาอยู
กอนตัวอาร (R) จึงจะอานวา “เมนบอรด (Main Board)” ทุกท่ีในวัสดุ
คอมพิวเตอรพิมพวาบอรแรนในสวนของเมนบอรดทั ้งหมด ขอฝากทาง
เจาหนาท่ีถายังยืนยันวาเปนบอรแรด (Borad) ก็เอาตามนี้ คณะกรรมการแปร
ญัตติก็ไมตองไปแกไข แตถาเปนบอรด (Board) ก็คอยวากันอีกทีวาตัวเอ (A) 
กับตัวอาร (R) อะไรมากอน ในสวนของเมนบอรด (Main Board) ทุกสวนทุก
หนาของทุกกอง ตรงนี้คือสวนที่เปนรูปแบบ สำหรับในสวนที่เปนสาระนั้น
สาระแรกที่ตนจะนำเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ 
และทานผูมีเกียรติทานอื่น ประเด็นท่ีทานสมาชิกสภาฯ เปนหวงในการจางบุ
คลภายนอกเขามาทำงานรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนเทศบาล ๑ คนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ คน ตนไมไดตอบขอซักถามแทนผูบริหาร ตนตอบแทน
ในฐานะที่ตนเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล
บานเปด ซ่ึงเรื่องนี้คณะกรรมการไดเสนอผานเขามาในปท่ีผานมาคือป ๒๕๖๗ 
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และถูกตัดออกไปแลวครั ้งหนึ ่ง ตนไปพูดที ่โรงเรียนแลวเขาก็ยืนยันวา
จำเปนตองมี ตอนที ่ตนอภิปรายมีเสียงสอดแทรกมาวาทำไมไมไปพูดท่ี
โรงเรียน ตนเลยเสียมารยาทแทรกขึ้นมาวาตนพูดแลวที่โรงเรียน แลวทาง
โรงเรียนก็ยืนยันวาเปนสิ่งที่จำเปน ทานไปอานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับคำวาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสิทธิสวัสดิการของเขาตองทำอะไรไดแคไหน ไดรับคาตอบแทน
ในกรณีเผชิญเหตุแลวมีการกระทบกระท่ังถึงชีวิตอยางไร สิทธิประโยชน
ขอบเขตไดแคไหน ในขณะท่ีสถานการณโลกสมัยใหมแปรเปลี่ยนไปแรงท่ีสุดท่ี
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู แลวเปนประเด็นตอมาจนถึงขนาดท่ี
กระทรวงศึกษาธิการตองตั้งงบประมาณจางการด (Guard) เพื่อปฏิบัติหนาท่ี
แทนครูเวร เหลานี้เปนเหตุการณท่ีรุนแรงในสังคมภายนอกก็จริง แตในเฉพาะ
บานเปดเราก็มีคนเรรอนมีคนตางสัญชาติที่เขามาอยูในพื้นที่แลวมีพฤติกรรม
อันอาจจะเปนอันตรายคุกคามตอความปลอดภัย ถาเปนผู ใหญเรายังจะ
ชวยเหลือตัวเองไดในระดับหนึ่ง แตถาเกิดท่ีสถานศึกษาท่ีมีแตเด็กเล็กหรือเด็ก
ออน ความเปนหวงตรงนี้ในฐานะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึง
ฝากตนซ่ึงเปนสมาชิกสภาฯ คนเดียวในสภาฯ แหงนี้วาปท่ีแลวถูกตัดเปนศูนย
และยกเลิกไป ปนี้ขอใหทานเสนอเขามาอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการของสภาฯ 
จะเห็นสมควรอยางไรก็ว ากันไป แตเหตุผลที ่ฝ ายบริหารชี้แจงก็ดี ทาง
ผูอำนวยการกองการศึกษาชี้แจงก็ดี ก็เปนสิทธิของทานที่จะรับฟง ตนขอ
อนุญาตเพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแสดงความเห็นดวย
ควรจะตองมีมาตรการที่จะจางบริษัทที่เปนมืออาชีพและเขามีหลักประกันถา
เกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาเกิดความสูญเสียขึ้นมา ในสวนตอมาก็คือเนื้อหาของราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายป ๒๕๖๘ อยางที่หลายทานคงจะทราบวา
ขอมูลไดม ีการอางอิงจากป ๒๕๖๗, ๒๕๖๖, ๒๕๖๕ เปนหลักในการ
ปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของผูบริหาร แตโครงสรางคือโครงสรางเดิมเพราะ
กฎหมายบังคับใหต องทำอะไร ควรทำอะไร ตนไดด ูจากประมาณการ
คาใชจายจากหนาท่ี ๓๑ ถึงหนาท่ี ๑๔๘ เปนตัวเลขที ่ประกอบกับจาก
งบประมาณคงเหลือที่เปนเอกสารประกอบการประชุมที่แจกไปพรอมไปกับ
หนังสือเชิญประชุม เปนภาพฉายของฝายบริหารวาอยากจะทำอะไร ถาเรามี
มติเปนจำนวนเงิน ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ประมาณการรายจายท่ีทาง
คณะผูบริหารเสนอมา หรือมีการปรับลดตามอำนาจหนาที่ก็ดี คณะกรรมการ
แปรญัตติจะปรับลดและสภาฯ เราจะเห็นชอบเปนจำนวนอนุมัติงบประมาณ
รายจายสมดุลหรือไมก็แลวแต สิ่งหนึ่งท่ีเราจะตองคำนึงวา ผูบริหารมีโอกาสท่ี
จะใชงบประมาณไมถึง ๖ เดือนนับจากวันท่ี ๑ ตุลาคม ไปจนถึงวันท่ี ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๘ เปนภาระที่คณะผูบริหารชุดใหมใครจะเขามาก็ไมทราบมาใช
งบประมาณตอ งบประมาณก็จะมีการปรับเปลี ่ยนไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนของผูบริหารอยูแลว เพราะฉะนั้นเราทำหนาที่ของเราไปในกรอบท่ี
กฎหมายใหอำนาจ หลายทานเปนหวง ตนมีเรื ่องเปนหวงเหมือนกัน เรา
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อภิปรายไดเต็มที่กอนที่จะลงมติรับหลักการ ตนเปนหวงในชวงปลายปนี้จะ
เขาสูการจัดงานประเพณีลอยกระทงและโครงการบานเปดมินิมาราธอน 
ตั้งแตป ๒๕๖๔ เปนตนมาตนก็พูดอยูหลายครั้งวาแนวทางของการจัดกิจกรรม
นี้ เราไมไดจัดข้ึนมาโดดๆ มีคูแขงโดยใกลเคียงก็ดีหรือโดยสภาพขอเท็จจริง ๒ 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับพื้นท่ี เกี ่ยวของกันการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ไมไดมีการแยกออกมาวาลอยกระทงเปนวัฒนธรรมโดดๆ วิ่งมินิ
มาราธอนไมใชเรื่องของการแขงขันหรือวิ่งเอาเหรียญโดดๆ แตองคประกอบ
หรือมิติของกิจกรรมนี้ เพื่อนที่อยูในวงการซึ่งตนก็เคยเรียนมาทางสายพล
ศึกษาพูดคุยในกลุมของเพ่ือนฝูงท่ีอยูในกลุมนักวิ่งนักกีฬา เขาฝากตนมาตั้งแต
หลายปแลวท่ีทางเทศบาลเราจัด ภาษาชาวบานเรียกวามันแหงแลง “มาวิ่งท่ี
บานเปดนี้ดีแตมันแหงแลง” ตนก็บอกวาแหงแลงอยางไรเพราะเราจัดวิ่งใน
เดือนธันวาคมเขาหนาหนาวแลว เขาบอกวาไมใชไมไดแหงแลงแบบนั้น ความ
แหงแลงคือไมมีมิติที่เกี่ยวของที่สัมพันธกับกิจกรรม ยกตัวอยางเมื่อกอนไมใช
ยุคปจจุบัน จะตองมีการวอรมอัพ มีผูนำเตนแอโรบิคมานำยืดเสนยืดสายกอน
เขาประจำจุดเช็กอิน (Check In) กอนปลอยตัว ใครตรวจเสร็จก็วิ่งเขาลำดับ
รับเหรียญรับรางวัล มีขาวกลอง มีขนม มีแตงโม มีของวางจบ ตนก็ถามวา
แลวจะใหทำอยางไรจึงจะไมแหงแลง เขาก็บอกวาในระหวางทางอยางนอยมี
อยู ๒ กลุมที่วิ่งโดยระยะทางมินิก็ดีหรือฮาลฟก็ดี มีอยางนอยอยู ๒ กลุมที่วิ่ง
คือพวกหนึ่งท่ีวิ่งเอาเหรียญรางวัล พวกหนึ่งคือวิ่งเอาประสบการณ พวกท่ีวิ่ง
เอาเหรียญพอปลอยตัวก็วิ่งไปตามที่ฝกซอมมา แตอีกกลุมหนึ่งจะมีโอกาสได
แวะจุดที่เราไดเตรียมไวท่ีเราสรางไวไมใชวาเปนสิ่งที่มีอยูแลววิ่งมาตอนไหนก็
เจอ สิ ่งเหลานี้ท่ีเขาบอกวามันแหงแลง ตนเคยฝากไววาเปนไปไดหรือไม 
ยกตัวอยางเชน อบต.ทาพระเขาปลูกตนทานตะวัน ซึ่งเขาจัดชวงไกลกับการ
จัดงานปใหม ชวงนั้นก็จะมีทุงทานตะวันใหพวกนักวิ่งประเภทที่ ๒ วิ ่งไป
เช ็คอินแลวถายรูป เขาจะไดลำดับใดก็ไมได สนใจเพราะเขามาวิ ่งเอา
ประสบการณ ในเร ื ่องของการจ ัดงานลอยกระทงก็ด ี คูชกของเราคือ
มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเราก็ยังจัดไดเปนทางเลือกท่ี ๒ ของชาวบานที่ไมมี
ที่จอดรถของงานลอยกระทงที่บึงศรีฐานเพราะหาที่จอดรถยาก แลวคอยแวะ
มาที่บึงหนองโคตรคือบุคคลภายนอกที่มาเท่ียวในชวงเทศกาล แตถาเปนคน
ในตำบลเราก็ดูแลกันไปตามงบประมาณที่เราอุดหนุนสนับสนุนไป คนที่มา
เท่ียวเขาบอกวางานลอยกระทงท่ีเทศบาลเราจัดไมมีเสนห เสนหคืออะไรตนก็
ถามตอ เขาบอกวาไมมีแรงบันดาลใจ (Passion) ท่ีมาแลวอยากกลับมาในป
ตอๆ ไป ตนก็อยากจะฝากในขั้นตอนของการจะใชงบประมาณหรือวิธีการ
จัดการ ถาเปนไปไดเราควรจะมีการบูรณาการหลายๆ มิติเขามา งานของ
โรงเรียนผูสูงอายุจะเขามาตอบโจทกตรงจุดตรงไหนกันบาง งานของสภาเด็ก
และเยาวชนในกิจกรรมพวกนี้จะมีสวนเขามาตอบโจทยอะไรไดบาง ท่ีเรามีอยู
แลวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายหรือรวมถึงเงินที่อุดหนุนใหกับชุมชน 
ทำใหดูไมแหงแลง ทำใหมีมนตเสนหท่ีคนหลงใหลไดหรือไม จึงอยากจะฝาก
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ทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหารก็ดีหรือหัวหนาสวนราชการก็ดี พนักงาน
และลูกจางท้ังหมดวาเรามีมุมมองตางจากเดิมหรือไม ควรจะเสนอการจัดการ
อยางไร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ตามท่ีตนอภิปรายและเปนขอสงสัยในประเด็นท่ีตนตองถามเก่ียวกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตารางในหนาที ่  ๑๑๖ งานลอยกระทง ขออนุญาตสอบถามเก ี ่ยวกับ

งบประมาณปนี้ตั ้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมกับเงินอุดหนุนหมูบานๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท ประเดน็แรกคือเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เอาไปทำอะไรบาง ใช
จายอะไรบาง คาเวทีหรือคาไฟ แลวสวนที ่ ๒ ประเด็นเงินอุดหนุนของ
หมูบานๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมท่ีหมูบานจะตองมาเขารวมมีอะไรบาง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประทีป  พรมภักดี  สำหรับโครงการงานลอยกระทงของทางเทศบาลตำบลบานเปดนั้น 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนงานของเราจะม ีการวางแผน

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ีไมวาจะเปนเรื่องของเวทีเครื่องเสยีง 
และมีการจัดเตรียมทาลอยกระทงไวบริการประชาชนผูที่มารวมงานของทาง
เทศบาลตำบลบานเปดเรา สวนเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสำหรับผูเขารวม
กิจกรรมของเรา มีการจางเหมาในการประดับตกแตงสถานที่ใหม ีความ
สวยงาม มีกิจกรรมการประกอบพิธีทางศาสนา สวนท่ี 1 เราจะมีการประกวด
นางนพมาศซึ่งเปนตัวแทนของแตละหมูบานที่สงเขาประกวด แลวในปนี้จะมี
อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีทางกองการศึกษาไดวางแผนไวคือจะมีการประกวดอาหาร
พื ้นถิ ่นอีสาน โดยจะใหแตละหมู บานไดทำกิจกรรมตรงนี้เขามาเพื ่อรวม
ประกวดและสืบสานการประกอบอาหารพื้นถิ่นของทางภาคอีสานของเรา   
เปนอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเพ่ิมเขามา สวนคาใชจายสวนหนึ่งของเราจะเปนคาถวย
รางวัล, คาตอบแทนกรรมการ, อุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม พรอมทั้งการ
แสดงจากตัวแทนของทางโรงเรียน สถานศึกษา และกลุมผูสูงอายุ ขึ้นแสดง
บนเวที อีกประเด็นหนึ่งที่จะขออนุญาตชี้แจงก็คือเรื่องของเงินอุดหนุนที่ทาง
เทศบาลจะอุดหนุนใหกับหมูบานที่จะเขารวมในโครงการงานลอยกระทง แต
ละหมูบานจะนำเงินอุดหนุนตรงสวนนี้ไปใชในการจัดขบวนแหเพื่อเขารวม
ขบวนแหของทางเทศบาลตำบลบานเปดของเรา  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมวาในสวนของเงินรางวัลเราสามารถใหได 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม หรือวาระเบียบฯ ไดระบุไววาอยางไร 
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นายประทีป  พรมภักดี  สำหรับกรณีการใหเงินรางวัลนั้นเงินรางวัลของเราจะมีกิจกรรมอยู  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 2 กิจกรรมของทางเทศบาลตำบลเปดที่จะจัดขึ้น แลวก็จะมีการประกวดจะ

เปนของการประกวดนางนพมาศและการประกวดอาหารประจำถิ่น ที่ทาง
เทศบาลสามารถท่ีจะเบิกจายได 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในหนาท่ี ๗๕ สวนรายละเอียดอยูในหนาท่ี 269 โครงการจัดงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วันเด็ก ขออนุญาตสอบถามเก่ียวกับงานวันเด็กซ่ึงปนี้ตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึนมา

เทาตัว เกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานวันเด็กเราทำไดขนาดไหน แตกอน
งบประมาณไมสูงขนาดนี้ ตนติดใจในเรื่องของงบประมาณในการจัดงาน 
จำนวน 5๐๐,๐๐๐ บาท ใชวันเดียว ใชอะไรบาง และสวนมากของที่นำมา
แจกเด็กๆ ในงานวันเด็กถาเราประชาสัมพันธดีๆ หางรานหรือประชาชน
บริเวณใกลเคียงหรือที่ทางเทศบาลเรารูจัก คณะผูบริหาร ก็ทำหนังสือขอ
ความอนุเคราะหใหมารวมงานใหมารวมในการแจกสิ่งของ ตอนนี้ไมทราบวา
เราจะต ั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นแตมีการประชาสัมพันธมากนอยขนาดไหน เรา
ขอความรวมมือจากทางทหาร ร.๘ หรือไม หรือทางสนามบิน หรือหนวยงาน
ตางๆ ท่ีอยูในบริเวณในเขตพ้ืนท่ีของตำบลบานเปดเราเขารวมกิจกรรมหรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขอใหทางกองการศึกษาอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมเพราะวาเพ่ิมมาจาก 
นายกเทศมนตรี สวนไหนตนไมขอมูล ตนจำไดคราวๆ นาจะเปนเรื่องเตนทหรือไม ตนไมแนใจ 

เพราะปที่แลวเด็กๆ ตากแดดกันพอสมควรเนื่องจากการทำสแลนบังแดดแลว
มันไมเหมาะสมเทาไหร ขอเชิญทางกองการศึกษาอธิบายชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

นายประทีป  พรมภกัดี   สำหรับการจัดงานวันเด็กแหงชาติของทางเทศบาลตำบลบานเปด 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในป 25๖8 โดยทางกองการศึกษาไดวางแผนซึ ่งนำขอเสนอแนะและ

ขอแนะนำจากปที่ผานมาเพื่อนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงใหการจัด
งานของเราดีข้ึนและมีประสิทธิภาพ และลูกๆ หลานๆ ของเราไดรับประโยชน
สูงที่สุด ในป ๒๕68 เรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเรื ่องสถานท่ี เราจะ
ปรับเปลี่ยนจากเต็นทและสแลนบังแดดเพราะวาเราไดรับขอเสนอแนะจาก
ผูเขารวมกิจกรรมหลายๆ ทานวาในวันนั้นแดดคอนขางที่จะแรง พอหลังจาก
เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เด็กๆ ก็ยงัเลนกิจกรรมอยู เราจึงวางแผน
กันวาถาเกิดเราใชเปนโดมที่มีขนาดใหญแลวใหลูกๆ หลานๆ ของเราอยูในรม
ที่เขารวมกิจกรรมหรือประชาชนไดจัดกิจกรรมอยูในรมในสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมก็จะสามารถจัดกิจกรรมไดตอเนื่อง สถานที่ก็จะเหมาะสมเพราะวา
ลูกๆ หลานๆ จะไดอยูในเต็นทดวย สวนเรื่องของรางวัลตางๆ เราก็ไดมีการ
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วางแผนเหมือนกับหลายๆ ปที่ผานมา สวนหนึ่งเปนการใชงบประมาณของ
ทางเทศบาลอีก สวนหนึ่งเราขอความรวมมือจากหางราน บริษัท หรือผูที่ให
การสนับสนุนที่จะชวยเหลือสนับสนุนของรางวัลตางๆ สวนเรื่องหนวยงาน
อื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของเราก็ไมล ืมที ่จะขอความรวมมือใหมาเขารวมกิจกรรม
เหมือนเดิม อีกกรณีหนึ่งที่เปนขอคำถามวาทำไมเราไมเอารถถังหรืออะไร
เหมือนเดิม โดยเขาแจงกรณีถาเราขอความอนุเคราะหใหเอารถถังหรือรถ
อะไรออกมาแสดง จะตองมีการทำหนังสือและมีคาใชจายตางๆ เพิ่มเติมเขา
มา เราจึงปรับเปลี ่ยนวิธ ีการคือไปขอความรวมมือจากหนวยงานหรือ
ภาคเอกชน เชน กลุมเจ็ตสกี กลุมเครื่องเครื่องบินบังคับ ใหเขาเขามารวมหา
อุปกรณหากิจกรรม หรือกลุมมอเตอรไซคบิ๊กไบค กลุมเกี่ยวกับพวกสัตวเลี้ยง
ตางๆ เอาเขามาแทนพวกรถถังพวกอุปกรณตางๆ ของทหาร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง  ในตารางหนาท่ี 125 รายละเอียดอยูในหนาท่ี 397 คาครุภัณฑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชุดเครื่องหาคาพิกัดหรือสัญญาณดาวเทียม GNSS ซ้ือเครื่องนี้มาเพ่ือทำงานมี

ความจำเปนขนาดไหน เพราะวาสวนมากการใชเครื่องนี้ตามท่ีไดสอบถามมา
จะใชสำหรับสำนักงานที่ดินหรือแขวงการทางพิเศษ แลวเทศบาลตำบลบาน
เปดเรามีเจาหนาที่หรือผูที่จะรับผิดชอบหรือทำหนาที่ออกไปสำรวจคาพิกัดนี้
มีความชำนาญหรือไม หรือมีความจำเปนเพียงใดท่ีจะใชเครื่องนี้ 

นางสาวนัฏฐา  ออประเสริฐ  สำหรับเครื่องสำรวจดังกลาวจะนำมาใชในงานสำรวจ เครื่องตัวนี้ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ ไมไดเหมาะกับงานที ่ดินอยางเดียวหรือกรมทางพิเศษอยางเดียวเพราะ

สามารถใชไดทุกคน ทุกคนที่เปนชางจะตองมีและเมื่อมีเครื่องนี้แลวจะไดรับ
การอบรมวิธีใชและวิธีปฏิบัติจะตองใชอยางไร เครื่องนี้จะสามารถระบุพิกัด 
ถาเราวางจุดที่ 1 จะไดจุดที่ 1 และวางพิกัดที่ 2 จะไดระยะทางออกมา ได
ความสูงเทียบกับระดับน้ำทะเล เวลาสำรวจจะใชบุคลากรไมมาก ซ่ึงปจจุบันนี้
ถาเราออกหนางานจะใชบุคลากรอยางนอยไมต่ำกวา ๓ คน ซึ่งชางที่มีอยูใน
กองชาง ณ ปจจุบันนี้แทบจะไมเพียงพอ ปญหาหนางานคือถาจะออกหนา
งานอยางนอยตองมีชางไมต่ำกวา ๓ คน ถาไมมีอุปกรณก็จะใชระยะเวลาท่ี
ยาวนาน บางครั้งกลองวัดระดับหรือวัดมุมไมสามารถเขาไปในพื้นที่จำกัดได 
แตเครื่องนี้จะเปนแทงข้ึนไปเราสามารถไปทำงานคนเดียวไดเลย ทำใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับทางกองชางท่ีปจจุบันนี้มีบุคลากรท่ีนอยแตอยากได
งานเพิ ่มขึ ้นและมีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้น เครื ่องนี ้สามารถที่จะชวยไดและ
สามารถสำรวจพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำทวมขังสามารถใชในงานเครื่องนี้ได 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 
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นายบัวฮอง  บุญจวง  ถาหากสภาฯ อนุมัติโครงการนี้แลว การจางเหมาบริการบุคคล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ภายนอกในการออกแบบและสำรวจ จำนวน 3 รายการจะยังคงไวหรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานผูบริหารจะตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ หรือไม ซ่ึง 
ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวา กรณีที่เรามีเครื่อง GNSS แลวยังมีความ

ตองการจางบุคคลภายนอกมาทำการสำรวจอยู หร ือไม เพราะถาจ าง
บุคคลภายนอกแลวควรจะเปนเครื่องไมเครื ่องมือที ่บุคคลภายนอกนำมา
สำรวจ กรณีท่ีเรามีเครื่อง GNSS แลวยังตองมีโครงการจางสำรวจอีกหรือไม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ทางผูบริหารยังคงยืนยันเนื่องจากภารกิจของกองชางมีความหลาก 
นายกเทศมนตรี หลายในหนางานและหลากหลายมิติ สิ่งใดที่เราพอทำเองไดเราก็ทำเองอยู

แลว สิ่งใดที่อุปกรณเราไมพรอมก็จัดซื้อเพิ่มเติมขึ้นมา สวนบางโครงการท่ี
จะตองใชความชำนาญเฉพาะดานเฉพาะสวนในพื้นที่นั้นๆ ยังยืนยันวาเรา
จะตองใชผูเชี่ยวชาญและผูที่ถนัดในสวนงานนั้นๆ มาชวยเราในการทำงาน
บูรณาการรวมกัน ซ่ึงเปนอำนาจของทางสภาฯ ท่ีจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนสังเกตในตารางท่ี 1, 2, 3 ในหนาท่ี 393 คาจางออกแบบสนาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กีฬาฟุตบอล ตนไมทราบวาอยูที่ไหน อยูที่บานเปดหรือวาอยูที่สนามกีฬาบึง

หนองโคตร ตั้งไว จำนวน ๔๓0,000 บาท แตตัวเดิมที่สนามฟุตบอลบึงกี 
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กวาบาท ซึ่งตนไดไปดูแลว มีผูรับจางปลูกหญาแต
หญาตายหมดแลว ท้ังเปนหลุมเปนบอ พ้ืนไมเรียบเสมอกัน ไมนาจะเปนสนาม
ฟุตบอลนาจะเปนสนามเลี้ยงวัวจะดีกวาหรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวา ในหนาท่ี ๓๙๓ คาจางออกแบบ 
ประธานสภาเทศบาล สนามฟุตบอลออกแบบตรงจุดใด ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของ

ทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  รายการนี้เปนสนามฟุตบอลของบานเปด หมูท่ี ๓ บริเวณบึงกี สวน 
นายกเทศมนตรี ทางบึงหนองโคตรเปนหนาท่ีของกรมโยธาธิการที่อนุมัติงบประมาณมาแลว

๘๐,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทที่จะมาปรับปรุงสวนสาธารณะ เปนคนละสวนกัน 
ตนยืนยันวาเปนสนามฟุตบอลไมใชเปนแคสนามเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไร จริงๆ
แลวตนคิดวาเลี้ยงวัวมันนาจะงายกวาเลี้ยงคน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี  ตนมีขอสงสัยเก่ียวในหนาท่ี ๒๑๑ เรื่องการซ้ือรถจักรยานยนตของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กองคลัง คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ

รถจักรยานยนต ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๖ คันๆ ละ ๔๕,๗๐๐ บาท เปนเงิน 
๒๗๔,๒๐๐ บาท ตนอยากทราบวาในสวนนี้เราจะเอามาใชทำอะไร 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขอเชิญทางกองคลังไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี  
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในสวนของรถจักรยานยนตท่ีกองคลังไดขออนุมัติในครั้งนี้ จำนวน 
ผูอำนวยการกองคลัง ๖ คัน เนื่องจากวาเรามีเจาหนาที่ออกไปเก็บเงินคาขยะซึ่งเปนพนักงานจาง

ทั ่วไปที ่เราใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ ปจจุบันมี ๖ 
หมูบานท่ีเราพยายามจะขยายใหเจาหนาท่ีออกไปจัดเก็บเอง จึงมีความจำเปน
ที่ตองใชรถจักรยานยนต จำนวน ๖ คัน ซึ่งปจจุบันไดยืมรถจักรยานยนตของ
งานแผนท่ีภาษีซ่ึงก็ชำรุด ไดขับออกไปปฏิบัติหนาท่ี ๓ คันๆ ละ ๒ คน รถยาง
รั ่วเกือบทุกวัน จึงมีความจำเปนตองขอเครื ่องไมเครื ่องมือในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมขยะเพ่ือใชในการออกไปจัดเก็บเอง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 
นายชัยรัตน  มัสมี  ตนขอเพ่ิมเติมในเรื่องรถจักรยานยนตท่ีเราจะจัดซ้ือ ๖ คัน เพ่ือให 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เจาหนาที่ออกไปเก็บเงินคาขยะถูกตองใชหรือไม ทุกวันนี้การเก็บเงินคาขยะ

ของแตละหมูบานเราไดจางเอกชนหรือมีผูจัดเก็บอยูแลว เพราะวาการทำงาน
ของผูที่จัดเก็บอยูแลว ๑. รถเปนของเขาเอง ๒. น้ำมันของเขาเอง ๓. เวลา 
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. เปนเวลาที่เขาใชในการจัดเก็บซึ่งเปนเวลาที่เขากำหนด
เองได แตพนักงานของเราตองทำงาน ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันเสารวัน
อาทิตยเปนวันหยุดราชการ ตนขอสอบถามวาความคุ มคาในการออกไป
จัดเก็บเงินคาขยะกับการซื้อจักรยานยนต หรือการจางบุคคลภายนอกที่อยู
ตามหมูบานท่ีเก็บอยูแลว แบบใดคุมคากวาเพราะวาตนไดสอบถามหลายๆ ท่ี 
เด็กๆ ไปเก็บพอเจอสุนัขหรือบานที่ไมมีคนอยูเขาก็กลับมา เราตองคำนวณดู
วาการจัดเก็บเงินคาขยะของเจาหนาที่เราจะใหเขาจัดเก็บใหคิดวาจะไดรอย
ละเทาไร  สมมุติว าหมูบานนี้มี ๒๐๐ คน เขาจัดเก็บไดกี ่คน คิดเปนก่ี
เปอรเซ็นต นี้คือขอสงสัยของการจัดเก็บเงินขยะ ถาเราใชบุคคลภายนอกหาก
รถลมเกิดความเสียหายหรือคาซอมแซม เขาเปนคนจายเอง ตนเขาใจวา
คาตอบแทนใบหนึ่ง ๕ บาท การเก็บคาธรรมเนียมขยะกับการจางเจาหนาท่ี
เงินเดือน ๙,๐๐๐  บาท พรอมซ้ือจักรยานยนตดวยมีความคุมคาหรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายประทีป  เสาผล  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดในการพิจารณาราง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอนนี้ยัง

อยูในระเบียบวาระท่ี ๓ วาระท่ี ๓.๑ ในการท่ีเราจะรับรางหรือไมรับรางท่ีทาง
ผูบริหารนำเสนอเขาสูสภาฯ ในวันนี้มีจำนวนท้ังสิ้น ๔๙๖ หนา งบประมาณท่ี
เสนอเขามาอยู ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตนดีใจที่ไดเขามาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตอนนี้ป พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณของเทศบาลเรานั้นไมวาการจัดเก็บภาษี 
รายไดตางๆ เงินอุดหนุนตางๆ นั ้นเพิ ่มมากขึ ้นจากป พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก
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ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเปน ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกไม
นานก็คงถึง ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในอนาคตรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปที่ทางฝายผูบริหารไดเสนอเขามาใหสภาอนุมัติในวันนี้ ตน
มองวาเปนประโยชนแกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบานเปดทั ้ง ๒๓ 
หมู บาน ตนไมไดติดใจในงบประมาณในแตละกอง เนื ่องจากมีระเบียบมี
ขอจำกัดในการใชงบประมาณอยู แลว ตนมั ่นใจในเจาหนาที่งบประมาณ
โดยเฉพาะทานปลัดเทศบาลท่ีเปนเจาหนาท่ีงบประมาณโดยตรง มีการประชุม
กันนั้นไมนอยกวา ๕ รอบกวาจะเปนเลมรางเทศบัญญัตินี้เขาสูสภาฯ ดีใจกับ
ทางผูบริหารในสวนของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางตางๆ ทานเขามารับตำแหนงมาสานตอจากนายกเทศมนตรีคนเดิม
ในการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสิ ่งปลูกสรางตางๆ ไมวาจะเปนถนน
หนทางหรือรองระบายน้ำ ปนี ้ต ั ้งอยู ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประมาณ ๖๐ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ อยูใน
เทศบัญญัติจากหนาท่ี ๓๙๙-๔๓๒ ถัวเฉลี่ย ๒๓ หมูบานแลวประมาณหมูบาน
ละเกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อกอนที่ตนพยายามที่จะพูดอยูเปนประจำ
วาการออกเทศบัญญัติงบประมาณนั้นไมวาจะเปนบานเล็กบานใหญเราจะให
ขั้นต่ำหมูบานละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตบางหมูบานอาจจะไมถึง ยกตัวอยาง
เชน หมูที่ ๖ มี ๔ โครงการ ๘๕๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากหมูที ่ ๖ มีพื้นท่ี
จำกัดนาจะเปนพื้นท่ีมีขนาดเล็กทำใหไมมีโครงการใหญๆ คงจะเหลือการทำ
รองระบายน้ำตางๆ จึงไดมา ๔ โครงการ สวนบานโคกฟนโปง หมูที่ ๔ และ
หมูที่ ๒๑ ปนี้ในเทศบัญญัติถัวเฉลี่ยทั้ง ๒ หมูบานๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กวา
บาท และยังมีงบเพ่ิมเติมพิเศษอีกคือถนนแอสฟลติกคอนกรีตเสนหลักของท้ัง 
๒ หมูบานจำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ และมีหมู ที ่ ๓ ท่ีได
โครงการปรับปรุงลานกีฬาอะไรตางๆ เพิ่มเติม ตนขอขอบคุณแทนประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลบานเป ดที ่ทางผู บร ิหารไดเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๘ ในปนี ้ถ ือว าทุกหนวยทุกกองนาจะ
ครอบคลุมไปทุกหมูบาน ในสวนที่ ๒ เรื ่องของโรงเรียนเทศบาลบานเปด 
ตนเองขอเสริมท่ีทานธนดลอภิปรายไปแลววาเดี๋ยวนี้ทั่วท้ังประเทศสวนใหญ
แลวใชระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเปนมืออาชีพ หมายถึงการจางบริษัทรักษา
ความปลอดภัยที่ทำงานดานนี้โดยตรง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยขอนแกนแต
กอนทำเองและบริหารจัดการเองแตปจจุบันไมมีแลว มีแตการจางบริษัท
เทานั้น หางใหญๆ บริษัทใหญๆ มีแตบริษัทรักษาความปลอดภัยท่ีมีมาตรฐาน 
สำหรับพี่นอง อปพร. ตนเคยเปน   อปพร. หนาที่เราไมครอบคลุมหนาที่เรา
เปนแคจิตอาสา ซึ่งในสวนวันนี้รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตนเห็นดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 
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นายสุพล  โตะปง  วันนี้ทุกทานมีความยินดีท้ังหมดในท่ีประชุมสภาแหงนี้เพ่ือจะไดนำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบัญญัติไปพัฒนาในครั้งนี ้ ตนมีความเปนหวงอยูเรื ่องหนึ่งคือเรื ่องงาน

ประเพณีเราก็บรรจุเอาไวแลว เชน งานลอยกระทงและงานประเพณีอีก
หลายๆ อยาง ที่เปนประเพณีของอีสานบานเรา คิดไปทุกเดือนก็มีทุกเดือน 
แตอีกงานที่สำคัญคืองานประเพณีวันสงกรานตท่ีไมปรากฎในรางเทศบัญญัติ
ปงบประมาณรายจายฉบับนี้ ตนขอเรียนถามผานทานประธานสภาฯ ไปยัง
ทานผูบริหารดวยความเปนหวงงานประเพณีดังกลาวไมทราบวาหายไปไหน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ในสวนของงานประเพณีตางๆ โดยเฉพาะงานประเพณีสงกรานตซ่ึง 
นายกเทศมนตรี มีหลายวันพอสมควร ประกอบดวยวันครอบครัวและวันผู ส ูงอายุดวย 

เจาหนาที่และทุกๆคนไดทำงานหนักมาทั้งปแลว ทางผูบริหารเห็นควรวา
ในชวงเทศกาลวันสงกรานตควรใหทุกทานไดอยูกับครอบครัวไดรวมกิจกรรม
กับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีไมตองมาทำภารกิจหลักในสวนกลางถึงเปนท่ีมาท่ี
ไปท่ีปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไมไดมีโครงการหรือนโยบายใหเจาหนาท่ีทุกๆ
ทานไดมาปฏิบัติภารกิจในชวงวันหยุดสงกรานตขอใหทุกทานไดอยู  กับ
ครอบครัวเติมพลังกายพลังใจใหพรอมและหลังจากนั้นมาลุยงานกันตอ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   โดยปกติเรามีโครงการรดน้ำดำหัว ตั้งงบประมาณไว ๓๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาเทศบาล เจาหนาท่ีไมไดทำพิธีรดน้ำดำหัวเปนการภายในใชหรือไม มีสมาชิกสภาฯ ทาน

ใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีตนขออนุญาต
เชิญทานรองประธานสภาฯ ข้ึนมาทำหนาท่ีเปนประธานสภาชั่วคราวแทน  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้กอนท่ีจะมีมติรับรางเทศบัญญัติในวาระท่ี ๑ ข้ันรับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หลักการ ตนขออภิปรายในสวนที่ไดศึกษามาคือปนี้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 

๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ เปน ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีจำนวนงบประมาณเพิ่มข้ึน 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณการท้ังรายรับและรายจายขอแรกท่ีตนอยากจะ
สอบถามคือ ขอทราบเหตุผลในการตั้งงบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
สวนตัวโดยเจตจำนงอยากใหทางผูบริหารตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มขึ้นเปน 
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากงบประมาณรายจายในแตละปรายรับท่ี
เราจัดเก็บเองสูงข้ึนทุกป หากดูตารางในหนาท่ี ๓ ทานจะเห็นวาในหมวดภาษี
อากร รายรับจริงป ๒๕๖๕ ตัวเลขกลมๆ คือ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวน
ประมาณการของป ๒๕67 คือ 26,000,000 บาท ซึ่งประมาณการคาดวา
จะเป น 31,000,000 บาท พอเปร ียบเทียบกันแลวคาดวาในหลายๆ 
รายการเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินอุดหนุนที่จะอุดหนุนเขามาซึ่งในปงบประมาณ
ตอไปเราจะยกฐานะเปนเทศบาลเมือง อาจจะไดหรือไมไดในอนาคตเปนอีก



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๙ 

 

เรื่องหนึ่ง แตวา ณ ปจจุบันมีแนวโนมวาจะยกฐานะเพราะฉะนั้นในสวนของ
เงินอุดหนุนที ่เพิ ่มขึ ้นมาเปน 88,000,000 บาท แตวาพอดูในสวนของ
งบประมาณรายจายในหนาที่ 4 เปนขอซักถามวางบเงินอุดหนุนที่ประมาณ
การไวคือ ในป 2567 จาก 13,๐๐๐,๐00 บาท แตปงบประมาณ 2568 
เหลือที่ 7,๐๐0,๐00 บาท เปนขอสงสัยวาทำไมประมาณการจึงลดลงเทาตัว
ทั้งที่เงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น 8,000,000 บาท แตในรายจายเราทำไมเงิน
อุดหนุนที่เราจะจายลดลงไปหรือวาเพราะจำนวนประชากร ขอทราบเหตุผล
ขอมูลประกอบการพิจารณาในการลงมติในวันนี้วา เหตุใดขอมูลจึงไมสัมพันธ
กันหรือวาอยางไร ตนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อน ทั้งที่ในปที่ผานมาเรามีการ
พิจารณาในสวนของเงินอุดหนุนที่เราจะตองอุดหนุนคาอาหารเด็กสูงขึ้นดวย
ซ้ำ เรามีการปรับปรุงในรอบการประชุมครั ้งที ่ผ านมา แตกลายเปนวา
พอประมาณการของป 2568 เงินอุดหนุนในจุดนี้ลดลง  

นายชัยรัตน  มัสมี  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ขอเชิญทานปลัดเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดตอบขอซักถาม 
นายกเทศมนตรี ของทานสมาชิกสภาฯ 

นายปรีดา  นิลสาคู  ตนขออนุญาตอธิบายเก่ียวกับงบประมาณท่ีตั้งไว 298,000,000  
ปลัดเทศบาล บาทของปงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในหลักการตั ้งงบประมาณเขาใหตั้ง

งบประมาณเทากับรายไดรับจริงของปท่ีลวงมาแลว คำวาลวงมาแลวคือป 
2566 ใหอยูที่ยอดรวมของป 2566 เรารับจริงคือ 289,000,000 บาท 
ตนบวกเพิ่มเกือบ 10,000,000 บาทใหแลว ถือวาใกลเคียงที่สุดแลว สวน
รายละเอียดการแจงหมวดตางๆ นั้นเปนการเกลี่ยใหตัวเลขลงตัวและสวยงาม
แตหลักการคือใหดูที ่ยอดรวมคือ 289,000,000 บาท ใหไดตัวเลขท่ี
ใกลเคียงนี้คือหลักการการตั้งงบประมาณ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมวาในกรณีท่ีทานเกลี่ยงบประมาณในสวนของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เงินอุดหนุนเพียงแค 7,000,000 บาท แลวหากในปงบประมาณตอไปเรา

จะตองอุดหนุนเพ่ิมเติมเราจะใชงบสวนไหนในการท่ีจะเอาเขามาเพ่ิม 

นายปรีดา  นิลสาคู   คำวาหมวดเงินอุดหนุน หมายความวา เรารับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ปลัดเทศบาล ไมใชเราเราไปอุดหนุนสวนราชการหรือหนวยงานอื ่นๆ ไมวาจะเปนเงิน

อุดหนุนอะไรก็ตามคือใหตั ้งรายรับกับรายรับจริงของปที่ผานมาซึ่งก็คือป 
2566 เทานั้นคือรับจริงที่ผานมาที่เรารูยอดที่ชัดเจนสวนในชวงป 2567 
เปนการประมาณการซึ่งตองรอดูยอดเงินวาจะเขาตามที่ประมาณการหรือไม 
ถาเขาใกลเคียงก็แสดงวาประมาณการไดตรงกับขอเท็จจริงมากท่ีสุด 
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นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในสวนของรายรับคงมีขอสงสัยเพียงเทานี้ เนื่องจากวาตามท่ีทานปลัด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เทศบาลไดชี้แจงไปแลววาเปนเพียงประมาณการ สวนวาหากจะตองมีการใชก็

คงจะเปนเรื่องของการที่จะตองนำเงินสะสมมาใชในอนาคตหรือวาเปนการ
บริหารจัดการของทางผูบริหาร ตอไปในการท่ีจะเกลี่ยงบประมาณอาจจะเปน
การโอนลดโอนเพิ่มในอนาคตตอไป ซึ่งขอเขาสูในสวนของหมวดรายจายซ่ึง
หากพิจารณารวมๆ แลวตนไมไดแยกเปนหมวดหมูหรือใดๆ แตมีขอซักถามวา
ในหลายๆ อยางที่เราประสบปญหาอยู ณ วันนี้ ไมวาจะเปนดวยทานสมาชิก
สภาฯ ทานใดท่ีไดอภิปรายไปแลวทั้งในสวนของปญหาตางๆ ไมวาจะเปน
ปญหาขยะและอีกสวนหนึ ่งค ือปญหาของน้ำท วม ในร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2568 คือไมวาจะเปนในสวนของงบ
อุทกภัยที่ตั้งไวเพียงแค 600,000 บาท หรือวาในสวนของงบอื่นๆ ที่ตั้งไว
เปนขอสงสัยสวนตัวของตนวาเหตุใดจึงไมตั ้งใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ดังเชนท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปแลว ในสวนของปญหาขยะ
ที่วันนี้เรามีปริมาณขยะที่เพิ ่มมากขึ้นแตเราก็ยังตั ้งงบประมาณไวเทาเดิม 
เนื่องจากวาจริงๆ แลวเราควรท่ีจะมีในสวนอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ไมวาจะเปนรถ
ขยะที ่ปจจุบันชำรุดทรุดโทรมไมสามารถที ่จะออกไปเก็บขยะได จำนวน
พนักงานท่ีไมเพียงพอหรือแมแตจำนวนพนักงานท่ีปจจุบันอาจจะเพียงพอ แต
ในขณะที่ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นจำนวนพนักงานเหลานี้ควรเพิ่มสูงขึ้นหรือไม  
จำนวนรอบจัดเก็บในการดำเนินการในการจัดเก็บจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม คา
น้ำมันในการดำเนินงานในสวนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม แตโดยภาพรวมก็คือใน
สวนของการบริหารจัดการขยะก็ยังมีงบประมาณเทากับป 2567 ซึ ่งไม
สอดคลองกับปริมาณขยะท่ีเรามี หรือวามีโครงการท่ีเพ่ิมเติมเขามาในสวนของ
การที่เราจะบริหารจัดการขยะในสวนนี้ อันนี้เปนขอที่ตนสงสัยในรางเทศ
บัญญัติฉบับนี้แตไมไดมีอำนาจที่จะไปเพิ่มงบประมาณใหทานไดแตอยางใด 
จะมีอำนาจเพียงพิจารณาในการอนุมัติหรือไมอนุมัติ แลวอีกสวนหนึ่งคือใน
สวนของปญหาน้ำทวมที่วันนี้เราประสบปญหาตามที่ผูบริหารอาจจะไดเคย
เสนอมาแลว ไมวาจะเปนการแกไขปญหาดวยการวางทอระบายน้ำหรือใดๆ 
แตเทาที่ดูในรางเทศบัญญัติฉบับนี้คือ ในสวนของการบริหารจัดการน้ำก็ไมได
มีโครงการ ไมวาจะเปนเรื่องของวัสดุที่จะนำมาใชในเรื่องของกระสอบทราย
หรือสิ่งตางๆ ที่หากเกิดเหตุหรือวาแมแตถุงยังชีพเพราะปจจุบันทานก็ใช
วิธีการโอนเงินโบนัสออกไป แลวเกลี่ยงบประมาณเพื่อที่จะดึงกลับเขามา ซ่ึง
ในหลักการแลวการจายเงินโบนัสถาหากดึงออกไปแลวการเอากลับเขามาดูจะ
มีขอทวงติงจากหลายหนวยงานที่บอกวาเหมือนเปนการเอื้อประโยชนใหกับ
เจาหนาท่ีหรือไม เพราะการจะโอนออกไปก็คือทานมองแลววาไมไดใชทานจึง
ไดโอนออก จริงๆ แลวการโอนออกแตละโครงการควรที่จะเปนในชวงทาย
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ปงบประมาณเพราะวาพิจารณาแลววาไมไดใช อยางเชนปจจุบันโอนเขาโอน
ออกแลวก็คอยมาเกลี่ยกลับคืนทีหลัง ซึ่งโดยสวนตัวตนมองวาในขั้นตอนของ
การวางแผนงานทานวางแผนแลววาทานจะใชโครงการนี้จำนวนเงินเทาใด 
งบประมาณเทาไร แตสุดทายทานโอนออกแลวทานคอยโอนกลับเขามาดูจะ
เปนการบริหารงานหรือการจัดการงบประมาณท่ีขอใชคำวาวุนวาย ไมเปนไป
ตามขั้นตอนของระเบียบก็คืออาจจะถูกตองแตโดยความยุงยาก ขั้นตอนท่ี
จะตองโอนไปโอนกลับในแตละวันดูจะเปนการเพิ่มภาระงานใหกับเจาหนาท่ี
ทุกทานมากเกินไป  อีกขอหนึ่งในรางเทศบัญญัตินี้ท่ีไมปรากฏคือในเรื่องของ
เครื่องสูบน้ำที่ทานตั้งงบประมาณไวทุกป งบประมาณที่ทานจะซื้อเครื่องสูบ
น้ำซึ่งปที่แลวเราอนุมัติไป ไมแนใจวาทางผูบริหารหรือทางเจาหนาที่ไดจัดซ้ือ
จัดจางหรือยัง แตในสวนของรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายป 2568 ไม
ปรากฏในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเขามา ในหลายๆ สวนไมวาจะเปนครุภัณฑ
ตางๆ มีเพียงแคคอมพิวเตอร โตะ ตูตางๆ ที่จะเอามาใชในเทศบาล แตไมมี
ครุภัณฑอะไรท่ีเปนครุภัณฑขนาดใหญไมวาจะเปนรถหรืออะไรท่ีควรจะบรรจุ
เขามาในแตละกอง ในวันนี้เรามีจำนวนพนักงานเพ่ิมมากข้ึน การใชงานมีมาก
ขึ้น รถที่มีอยูเกาและโทรมมากแลว บางคันควรจำหนายออกแลวซื ้อเพ่ิม
หรือไม ในสวนนี้ถูกตองหรือไม ในรางเทศบัญญัติตนมองวาเปนรางที ่ใช
สำหรับแผนงานประจำป เพราะฉะนั้นในสวนนี้ควรเปนองคประกอบหนึ่งของ
การที่เราจะขับเคลื่อนและพัฒนาองคกรของเรา มีขอซักถามเพียงขอเดียวท่ี
ลงรายละเอียดก็ค ือในส วนของช ุดโปรแกรมสำนักงาน ช ุดโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำนักงานในหนาท่ี 266 ซ่ึงเปนของกองการศึกษา แตละกองจะ
ซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอรทุกกอง เขาใจไดวาพนักงานมีความจำเปนตองใช
เจาหนาท่ีมีความจำเปนตองใช แตในสวนของชุดโปรแกรมตางๆ แตละกองจะ
เอาไปไวในสวนของคาวัสดุซึ่งเปนระเบียบใหมท่ีแจงวาคาวัสดุ รวมถึงคาชุด
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่มีมูลคาไมเกิน 20,000 บาทจะอยูในสวนนั้น 
แตในสวนของกองการศึกษาไดแยกเปนโครงการตางหากดวยงบประมาณท่ี
ทานตั้งมาก็คือ 27,000 บาท ซึ่งจริงๆ แลวในสวนนี้ควรที่จะรวมอยูในคา
วัสดุของกองทานหรือไม อยางไร เพื่อที่จะใหตรงตามระเบียบที่กำหนดไว 
หากไมถูกตองก็อยากใหมีการแกไขใหถูกตองดวย 

นายชัยรัตน  มัสมี  ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ในขอซักถามแรกจะเก่ียวของในหลายสวนประมาณ 2-3 เรื่อง ขอ 
นายกเทศมนตรี ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหชวยกันตอบขอซักถาม ประเด็นแรกในสวนของเรื่อง

เงินโบนัสกอน ความจริงตนวาไมตองพะวงวามีเงินจายโบนัสหรือไม สิ่งที่ควร
พะวงตนฝากทานประธานสภาฯ ผานไปถึงเจาหนาที่ทุกทาน สิ่งที่พวกทาน
ควรจะพะวงคือทุกทานทำหนาท่ีเหมาะสมกับที่จะไดรับโบนัสหรือไม อันนี้ใน
มุมมองของผูบริหารตอใหเรามีเงินโบนัสแตถาเจาหนาที่ทุกทานที่มีสิทธิ์ไดรับ
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โบนัสแตไมสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามระเบียบที่ควรจะไดโบนัสถึงมีเงินก็
ไมได  เพราะฉะนั้นตนวามีหรือไมมีก็จะเปนอีกประเด็นหนึ่ง ในสวนที่ 2 คือ
งบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำทวมทั้งหมดอาจจะเปนภาพ
ใหญ เนื่องจากขอจำกัดที่เรามี งบประมาณที่เรามี และวิธีที่เราใชไดทั ้งใน
งบประมาณ ในสวนของเทศบัญญัติและงบประมาณในสวนของเงินสะสม
ผูบริหารเองมีสิทธิ์ที่จะคิดแลวก็บริหารงบประมาณทั้งสองสวนนี้ ผานสภาฯ 
ทุกทาน ในการใชงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายมีขอจำกัด มี
ทั้งขอดีและขอเสีย สวนในการใชจายเงินสะสมมีทั้งขอดีและขอเสียในการใช
งบประมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตนจะใหทางสำนักปลัดเทศบาลไดชี้แจง
เพิ่มเติมวาปนี้เราไดเพิ่มในสวนของงบกลางแบบไหนอยางไร ในสวนของการ
บริหารจัดการน้ำทวม สวนเรื่องเงินโบนัสที่อาจจะตองใชลวงหนากอน ปกติ
แลวจะใชในการบริหารจัดการน้ำทวมชวงนี้กอน ฝนจะตกชวงเดือนสิงหาคม, 
กันยายน และตุลาคม แตบางปหรืออยางปนี้อาจจะมีฝนหลงฤดูหรือมาตั้งแต
เดือนมกราคมแลว ซึ่งอาจจะตองใชทุกวิธีที่เรามีในการบริหารจัดการปญหา 
สวนในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็เชนเดียวกัน ทางทานผูอำนวยการ
กองสาธารณสุขฯ ไดอธิบายชี้แจงในภาพรวมไปแลว สวนรายละเอียดเชิงลึก
ในขั้นตอนการแปรญัตติคงไดคุยกันในเรื่องนี้พอสมควร เนื่องจากเรามีแต
ขอจำกัดที่เรามีงบประมาณที่เรามีจะตองเฉลี่ยในการแกไขปญหาของทุกๆ 
เรื ่อง เพราะตำบลบานเปดเองไมไดมีปญหาเรื ่องขยะเรื ่องเดียว ถาเรามี
งบประมาณเพียงพอเราจะบูรณาการเร ื ่องนี้ใหเป นรูปธรรมเหมือนกัน 
บางอยางถาเรื่องใดท่ีมีมืออาชีพหรือถาเราไมถนัดท่ีจะทำ สมควรใหคนท่ีเขามี
ความรูความสามารถในดานนี้มาชวยเราจริงๆ ถาเปนโครงสรางของเอกชนมา
ชวยเราเก็บนาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวามีเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะตนวามีหลายมิติมาก จริงๆ ก็ควรจะเริ่มจากตัวเราเองกอน ตนไมแนใจวา
ในท่ีนี้มีใครแยกขยะบาง ตนมีโอกาสไดไปข้ึนรถขยะหลายรอบแลวจึงไดเขาใจ
วาการทำงานของเจาหนาที่เปนอยางไรบาง เปนที่มาที่ไปในหลายๆ สวน ขอ
เชิญทางสำนักปลัดเทศบาลไดชี ้แจงเพิ ่มเติมวางบประมาณในการบริหาร
จัดการน้ำทวมในป 2568 ที่เราวางไวมีตรงไหนบางในสวนของเทศบัญญัติ
งบประมาณ ในสวนของครุภัณฑเครื่องสูบน้ำหรือรถชนิดตางๆ อาจจะเปน
ความคาดการณท่ีผิดพลาดของทางผูบริหารเองเพราะเราไดยื่นกับทางสภาฯ 
ไปหลายรอบแลว ในการซ้ือรถดับเพลิง รถเครนยกเครื่องสูบน้ำ รวมถึงเครื่อง
สูบน้ำหลายๆ เครื่อง ท่ีเราไดขอทางสภาฯ ในการใชจายเงินสะสมไปแลว เปน
อำนาจของสภาฯ ที่จะอนุมัติหรือไมอนุมัติเหมือนกัน อยางท่ีตนไดบอกวา
อาจจะเปนเครื่องมือ 2 สวนที่พวกเราใชบริหารงานรวมกัน มีทั้งขอดีขอเสีย
หรือความสะดวกทั้ง 2 สวน แลวเราก็มีการบริหารในการ Balance and 
Check รวมกันเพื่อที่จะหาขอยุติรวมกัน ขอเชิญทางสำนักปลัดเทศบาลได
อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมในสวนของงบกลาง 
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นายเพชร  โพสาราช  ในสวนของสำนักปลัดเทศบาลท่ีดูแลเก่ียวกับงบสำรองจาย บางทาน 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล อาจจะนึกวาสำนักปลัดเทศบาลมีงบประมาณเยอะ แตเงินสำรองจายใชไดทุก

กอง ถาหากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นมาไมวาสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กอง
ชางใชเงินสำรองจายไดทั้งหมด สำนักปลัดเทศบาลจะดูแลเกี่ยวกับคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง ปจจัยอื่นๆ คาจัดซื้อวัสดุในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
คาจาง คาเชาเครื่องจักรกลในการขุดลอก ในสวนของกองคลังดูแลเรื่องถุงยัง
ชีพจะดูแลเรื่องท่ีเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐานท่ีจะไปชวยชาวบาน ขาวปลาอาหารท่ี
จะตองไปชวยทุกครั้งที่เกิดน้ำทวม ในสวนของกองชางจะดูแลเกี่ยวกับการ
ซอมแซมถนนหนทางหลังจากที่น้ำแหงแลวและใชงบตรงนี้มาซอมแซมดวย 
เพ่ือความชัดเจนและรวดเร็ว ดังนั้นหลายๆ ทานอาจจะมองวาทำไมไปกองอยู
ท่ีงบกลางท้ังหมด สำนักปลัดเทศบาลดูแลจริงๆ ก็คือคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่อง
สูบน้ำ ในรอบปท่ีผานมานี้น้ำมันเชื้อเพลิงใชประมาณ 700,000-900,000 
บาท ในปนี้ไดขอความอนุเคราะหเครื่องสูบน้ำจากปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.), องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และกรมทรัพยากรน้ำ 
โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำท่ีใชแตละวันๆ ละ 50 ลิตร เพราะเปนเครื่องสูบ
น้ำขนาดใหญ ทานอาจจะมองภาพรวมวาตัวเลขมันเยอะแตจริงๆ แลวก็ไมได
มากในการบริหารจัดการเรื่องนี้ จึงขอนำเรียนทานวาเราจะใชงบประมาณให
เกิดความคุมคาที่สุด และการใชงบประมาณดังกลาวนี้อยูในการกำกับดูแล
ของผูบริหารทุกทานผานหัวหนาสวนราชการทุกคนเปนไปดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบไดทุกมิติ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงไดขอมติในท่ีประชุม  

เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๔ 

 

มติท่ีประชุม เห ็นชอบในหลักการของร างเทศบ ัญญัต ิงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘ ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๘ น. ตนขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว กลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบายอีกครั้งในเวลา ๑๓.๑๕ น. 

หลังจากพักการประชุม 

   ๓.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขณะนี้ครบองคประชุมแลวขอเริ่มประชุมตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  
ประธานสภาเทศบาล ๓.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ขอ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการ
สามัญประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่นมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิก
สภาที่เห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนง การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภา
รับรองไมนอยกวาสองคน การคัดเลือกอันดับแรกใหสมาชิกสภาเสนอวาจะมี
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวนกี่คน จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ เสนอ
วาควรจะมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวนก่ีคน พรอมผูรับรอง ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง    ตนขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗ คน โดยมีผูรับรอง ๒ 

คน คือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจ งใหท ี ่ประชุมทราบว าคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบ ัญญ ัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดไวท่ีจำนวน ๗ 
คน ข้ันตอนตอไปขอใหทานสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ีเห็นวามีความเหมาะสม
ใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๑ พรอมผูรับรอง ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง    ตนขอเสนอ นายชัยรัตน  มัสมี รองประธานสภาเทศบาล โดยมีผู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง ๒ คน คือ นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ

นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชัยรัตน  มัสมี รองประธานสภาเทศบาล เปน

คณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๑ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ี
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เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๒ พรอมผูรับรอง 
๒ คน 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา    ตนขอเสนอ นายบัวฮอง  บุญจวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผูรับรอง ๒ คน คือ นายสุพล  โตะปง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และนาย

สมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา นายบัวฮอง  บุญจวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๒ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ี
เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๓ พรอมผูรับรอง 
๒ คน 

นายบุญเพ็ง  สุทธิ    ตนขอเสนอ นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ นายบัวฮอง  บุญจวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

และนายประทีป  เสาผล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๓ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อผูที่เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๔ พรอม
ผูรับรอง ๒ คน 

นายสมพงษ  พรหมแสง    ตนขอเสนอ นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ นายสุพล  โตะปง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหท่ีประชุมทราบวา นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๔ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ี
เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๕ พรอมผูรับรอง 
๒ คน 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ตนขอเสนอ นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 
๑ และนายบัวฮอง  บุญจวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหท่ีประชุมทราบวา นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 

๒ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๕ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท่ี
เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนท่ี ๖ พรอมผูรับรอง 
๒ คน 

นายสุพล  โตะปง    ตนขอเสนอ นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โดยมีผูรับรอง ๒ คน คือ นายบัวฮอง  บุญจวง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

และ นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๖ จากนั้นไดแจงใหสมาชิกสภาฯ 
เสนอชื่อผูที่เห็นวามีความเหมาะสมใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๗ พรอม
ผูรับรอง ๒ คน 

นายประทีป  เสาผล    ตนขอเสนอ นายเจษฎา  ชัยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล โดยมีผู 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับรอง ๒ คน คือ นายสุพล  โตะปง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ นาย

บุญเพ็ง  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล จึงแจงใหที่ประชุมทราบวา นายเจษฎา  ชัยมงคล เลขานุการสภาเทศบาล 

เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คนที่ ๗ จากนั้นไดสรุปรายชื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
จำนวน ๗ คน ดังนี้ 

   ๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
   ๒. นายบัวฮอง  บญุจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๓. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๔. นายปฒนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   ๕. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
   ๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๗ 

 

   ๗. นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล  
   ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๓ ญัตติ 
ขอ ๔๙ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติ
นั ้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที ่ประชุมสภา
ทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ
ดวย จากนั้นไดแจงใหตัวแทนของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอกำหนดหวง
ระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติก่ีวัน 

นายสมพงษ  พรหมแสง    ตนขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

จำนวน ๓ วันคือในระหวางวันท่ี ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั ้งแตเวลา   
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยใชสถานท่ีคือหองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ แหงนี้ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ตนจะขอสรุปการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งทางคณะกรรมการ

แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ ไดนำเสนอจำนวน ๓ วัน โดยเริ่มจากวันท่ี ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ เปนหอง
รับคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑  ขออนุมัตจิายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารได

อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๒๓๔.๕๒ บาท เพ่ือ
จายคืนให นางยุภา  พิทักษพงษสุธี ตามคำรองขอรับเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สรางคืน ตามาตรา ๕๔ สรรคสอง แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๙) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งในวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ นางยุภา พิทักษพงษสุธี ไดโอนเงินเพื่อชำระภาษีที่ดินและ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๘ 

 

สิ ่งปลูกสราง ประจำป ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๒,๒๓๔.๕๒ บาท เขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแกน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-
๐๖๖๑๕-๙ ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลบานเปด ตามใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง เลขที่ RCPTP-๐๑๕๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
จำนวนเงิน ๒,๔๔๘.๐๐ บาท ฝายพัฒนารายได ไดตรวจสอบเอกสารการ
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางแลว ปรากฏวาเปนการชำระคาภาษีเกินจริง 
จึงเห็นควรขอจายขาดเงินสะสมในปงบประมาณ ๒๕๖๗ คืนใหแก นางยุภา  
พิทักษพงษสุธี เปนจำนวนเงิน ๒,๒๓๔.๕๒ บาท โดยมีเหตุผลคือ 

๑. เพ่ือเบิกจายคืนเงินใหแก นางยุภา  พิทักษพงษสุธี ใหถูกตอง 
๒. เพ่ือความถูกตองในการบันทึกบัญชี 
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การจายขาดเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบล
บานเปด มียอดเงินสะสมทั้งสิ ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กันเงินไวตาม
ระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน ๑๐๔,๓๑๒,๗๘๒.๕๖ บาท โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอ ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕ (๒) เพื่อสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดพิจารณาอนมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ญัตตินี้เปนการโอนเงินมาแลวตองคืนทางผูท่ีชำระภาษีมา เนื่องจาก  
ประธานสภาเทศบาล วาอาจจะมีการชำระมาเกินหรือวาอาจจะไมถูกตองตามที่ควรจะเปน จากนั้น

ไดถามในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบ
วาระนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม
เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๓๙ 

 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๔.๒  ขออนุมัตใิชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา)  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) จากนั ้นไดเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี ้แจง

รายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๓,๙๐๐ บาท เพื่อนำไป
ตั้งจายเปน 

   1. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ 
ละ 27,200 บาท เปนเงิน 27,200 บาท เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 256๖  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 7 พ.ศ. 2๕67 หนาท่ี 61 ลำดับท่ี ๒ (กองการศึกษา) 

   ๒. แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,000 บีทียู จำนวน ๙ เครื่องๆ 
ละ ๓๖,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๓๒๖,๗00 บาท เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 256๖  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 7 พ.ศ. 2๕67 หนาท่ี 61 ลำดับท่ี ๓ (กองการศึกษา) 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 35๓,๙00 บาท  
โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือบริการนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลบานเปด
ใหไดรับความสะดวก และทดแทนของเดิมท่ีใชงานไมได 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ 256๗ ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที ่กันไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
101,681,551.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
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ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล   
นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ตนขอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมผานทานประธานไปยังผูบริหาร ในสวน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ของเครื่องปรับอากาศขนาด 1๘,๐00 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และขนาด        

26,๐00 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง สำหรับโรงเรียนนั้นตนอยากจะสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมวาเครื่องปรับอากาศทั ้งหมด 10 เครื่องนี้ใชในในสวนของ
อาคารใหมหรืออาคารเกาอยางไรบาง จึงขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางกองการศึกษาไดตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี  

นางอรัญญา  ปองสิงห    ตนขอนำเรียนเก่ียวกับรายละเอียดของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9  
ผูอำนวยการกองการศึกษา เครื่องนั้นจะนำไปติดตั้งท่ีอาคารหลังเกาซึ่งของเดิมหมดสภาพการใชงาน 

เน ื ่ องจากม ีการ ใช  ง านมาเป นระยะเวลา เก ิน  10 ป  ในส  วนของ
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียูนี้จะนำไปติดตั้งท่ีอาคารเรียนหลังใหม
สำหรับหองวิชาการ  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง    เก่ียวกับเครื่องปรับอากาศท่ีบอกวาของเดิมท่ีใชอยูหมดสภาพการใช 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งาน แลวในสวนที่วาหมดสภาพการใชงานนั้นอยากจะทราบวาจะนำเอาไป

เก็บไวที่ไหน หรืออยางไร หรือจะนำไปประมูล ชวยอธิบายใหทางสภาฯ ได
เขาใจดวย  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางกองการศึกษาไดตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี   
นางอรัญญา  ปองสิงห    ตนขออนุญาตนำเรียนในสวนของการจัดการของเดิมท่ีหมดสภาพการ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา ใชงานนั้น ก็คงจะตองปฏิบัติการระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

อีกครั้งหนึ่ง  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ตนขออนุญาตเพ่ิมเติมในสวนของเครื่องเดิมท่ีเสียหายท้ัง ๙ เครื่อง 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ นั้น ตนไมแนใจวาตามระเบียบฯ แลวเครื่องปรับอากาศนี้มีอายุการใชงาน
หรือไม หรือวาใชจนกวาจะพัง หรือถาจะพังนั้นจะพังพรอมกันทั้ง ๙  เครื่อง
เลยหรือไม แลวในสวนที่เปนอาคารเรียนใหมนั้นตนไมแนใจวาในอาคารเรียน
ดังกลาวมีเครื่องปรับอากาศหรือไม ถายังไมมีทำไมไมเพิ่มในสวนตรงนี้ไปดวย
ถาจะใหครอบคลุมท้ังหมด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางกองการศึกษาไดตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี   
นางอรัญญา  ปองสิงห    ตนขออนุญาตนำเรียนเหตุผลความจำเปน ความตองการหรือปญหา 
ผูอำนวยการกองการศึกษา อุปสรรคของทางโรงเรียนจึงไดเสนอรายละเอียดและความตองการมา สวน

อาคารใหมนั้นเปนเครื่องปรับอากาศตัวใหม สวนในเรื่องของการสำรวจความ
ชำรุดและไมสามารถใชงานไดนั้นมีการดำเนินการสำรวจตามระเบียบวาดวย
การพัสดุฯ หากจะดำเนินการในเรื่องของการจำหนายนั้นเปนหนาท่ีของกอง
คลังที่จะไดดำเนินการในลำดับตอไป ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับกองการศึกษาท่ีจะได
ดำเนินการสงเรื่องไปยังกองคลังอีกครั้งหนึ่ง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา)
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
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   ๔.๓  ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล (กองชาง) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงิน 
นายกเทศมนตรี อุดหนุน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๗ โดยมีหลักการคือ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายได
ดังตอไปนี้ (8) เงินอุดหนุน มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67 (8) 
และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว 

   โดยมีเหตุผลคือ ตามที่เทศบาลตำบลบานเปดไดจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๗ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตประปาหมูที ่ 14 บานหัวทุงนคร ขยายเขต
ประปาถึงบานเลขที่ 143 งบประมาณตั้งไว 132,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตประปา ถึงบานเลขที่ 143 หมูที่ 14 บาน
หัวทุงนคร ใหแกการประปาสวนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแกน จำนวนเงิน 
131,787.17 บาท ตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาค เขต 6 ท่ี มท 
55210/3955 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2๕๖7 

2. โครงการขยายเขตประปาหมู ที ่ 19 บานกังวาน หมู บานชนา
กานต งบประมาณตั้งไว 1๐9,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสำหรับ
การขยายเขตประปา โครงการขยายเขตประปา หมู ที ่ 19 บานกังวาน 
หมูบานชนากานต ใหแกการประปาสวนภูมิภาค เขต 6 จังหวัดขอนแกน
จำนวนเงิน 10๘,536.84 บาท ตามหนังสือสั่งการประปาสวนภูมิภาค เขต 
๖ ท่ี มท 55210/3956 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 256๗  

ซึ่งในการจายเงินอุดหนุนดังกลาว ตองขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลบานเปด และขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 67 ทวิ ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอ
ญัตตินี้มาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลบานเปดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจายเงินในหมวดเงินอุดหนุนตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา   ตนขออนุญาตสอบถามเรื่องการติดตั้งกลองวงจรปดซ่ึงไดลวงเลยเวลา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มาหลายปแลว ไมทราบวาทางฝายบริหารจัดซื้อจัดจางไปถึงขั้นตอนใดแลว 

ชาวบานเขาฝากสอบถามมา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางสำนักปลัดไดตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี   

นายเพชร  โพสาราช    ขณะนี้เรื่องทุกอยางอยูท่ีกระทรวงการคลัง เราจะไปบังคับเขาก็ไมได 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล วาเขาจะวินิจฉัยใหเราเมื่อไร เพราะเราไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางไปแลวแตมี

คนย ื ่นอ ุทธรณ ตามระเบ ียบกฎหมายระบ ุไว ว าจะต องอ ุทธรณไปท่ี
กรมบัญชีกลาง เม่ือสงไปแลวเราก็รอแลวรอเลาเปนเหมือนกันท่ัวประเทศ เรา
ไมมีอำนาจที่จะไปบังคับเขาวาใหวินิจฉัยมาไวๆ ซึ่งตอนนี้เทศบาลเรามีหลาย
โครงการอยูที ่รอคำวินิจฉัยเพราะเปนอำนาจของกรมบัญชีกลาง ตนจึงให
คำตอบไดเพียงเทานี้วาเรื่องอยูท่ีกรมบัญชีกลาง  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ตลอดระยะเวลา ๑ ปทางกรมบัญชีกลางไมไดแจงรายละเอียดอะไร 
ประธานสภาเทศบาล ใหกับทางเทศบาลทราบเลยหรือ เรามีหนังสือแจงทวงถามไปตลอดใชหรือไม  

เปนเรื ่องท่ีนาเสียดายเพราะวาในเดือนหนาก็จะครบในการขอขยายจาก
ทานผู ว าราชการจังหวัด ซึ ่งในวันที ่ 30 กันยายน ๒๕๖๗ ก็จะสิ ้นสุด
ระยะเวลาการขอขยายท่ีทานผูวาราชการจังหวัดอนุญาต เพราะวาท่ีสภาฯ 
เราอนุมัติก็เปนอันพับไปตั ้งแตวันท่ี 30 กันยายน ๒๕6๖ แลวตอมาผู วา
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ราชการจังหวัดไดอนุญาตใหเราขยายไดอีก 1 ป ซึ ่งจะครบในวันท่ี 30 
กันยายนนี ้ไมแนใจวาทางผูบริหารจะดำเนินการอยางไรตอไป จากนั้นไดถาม
ในท่ีประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ตนขออนุญาตสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ีวาการยื่นอุทธรณนี้คือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุทธรณเรื่องอะไร เพื่อท่ีจะไดรับทราบแลวนำไปชี้แจงใหกับทางประชาชนท่ี

คอยติดตามขาวเรื ่องกลองวงจรปด เพราะเราไดติดตามกันมาหลายป
พอสมควรเฝารอคอยกัน จึงอยากจะสอบถามวาที่เขายื่นอุทธรณนั้นคือเรื่อง
อะไร ทำไมเขาจึงยังไมตัดสินใหเสียที 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทางหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดรอยเรียงถอยคำเพ่ือท่ีเราจะ 
ประธานสภาเทศบาล  ไดรับทราบรวมกัน  

นายเพชร  โพสาราช    สำหรับประเด็นท่ีมีการยื่นอุทธรณคือมีผูยื่นเสนอราคา 2 ราย ทาง 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล คณะกรรมการไดทำการประชุมพิจารณาแลวเห็นวาอีก ๑ รายนั ้นเขามี

คุณสมบัติไมครบ ประเด็นหลักๆ ท่ีเราตั้งไวคือ มีศูนยบริการอยูในเขตพ้ืนท่ี มี
บริษัทหางรานที่เปนตัวแทนจำหนายท่ีเปนศูนยซอมอยูภายในเขตจังหวัด
ขอนแกน มีรานคาที่ขายอะไหลรวมถึงการสนับสนุน (support) ขอมูลตางๆ 
ที่เปนอะไหลของกลอง  ใหมีตัวแทนแตงตั้งท่ีอยูภายในเขตจังหวัดขอนแกน 
หลักๆ ก็คือมีการเสนอตารางการบำรุงรักษา (Maintenance) ใหเราวาใน
รอบ 1 ปจะมีการบำรุงรักษาอะไรบาง นี้คือหลักๆ ที่เราเขียนระบุเปนเกณฑ
ไว ปรากฏวาบริษัทที ่อยู กรุงเทพฯ ไดโตแยงมาวาเราเขียนแบบกำหนด
คุณลักษณะเปนการเฉพาะเจาะจง (Lock Space) เขาอยูกรุงเทพฯ เขาไมมี
ตัวแทนจำหนาย หรือไมมีการแตงตั้งตัวแทนจำหนายอยูตรงนี้ เราก็ไดอธิบาย
ไปแลววารานซอมภายในเขตจังหวัดขอนแกนมีเปน 3๐๐-4๐๐ รานเขาจะมา
แตงตั้งใครก็ไดเพ่ือเปนตัวแทนในระหวางการบำรุงรักษา เขาก็โตแยงวาเรากีด
กัน แลวเราก็แจงไปแลววาอะไหลทุกอยางท่ีนำมาเสนอใหเราจะตองมียี่หอ
และตองมีศูนยบำรุงรักษา ตองมีรานคาท่ีเปนรานอะไหลสนับสนุน (support) 
เขาก็โตแยงบอกวาเรากีดกันเขา อะไหลทุกอยางก็สามารถหาไดอยูแลว นี้คือ
ประเด็นที่เขาโตแยงพอโตแยงแลวเราก็บอกวาไมใชเพียงแคกลองแตเปน
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเปนความตองการของพี ่นองประชาชน เปนความ
คาดหวังของเทศบาลตำบลบานเปด ถาหากเราซื้อของท่ีไมมีคุณภาพชาวบาน
ก็ตอวา ซ้ือมาแลวกลองเสีย 2-3 วันไมมีอะไหลเปลี่ยนหรือไมมีอะไหลสำหรับ
ซอม ทายสุดก็จะตกหนักที่ฝายบริหารอีกวาซื้อของไมดีไมมีคุณภาพ ก็จะ
กลายเปนอยางนี้ เราจึงไดแจงไปวาเขาไมมีอุปกรณพรอม ไมมีคุณสมบัติ
พรอม เราจึงปรับเขาตกไปนี้คือประเด็นท่ีเขาโตแยงมา พอโตแยงไปแลวสง
เรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง ทางกรมบัญชีกลางก็ขอใหเราสงเอกสารเพิ่มเติมไป 
2 ครั ้งแลวเราก็สงไป ลาสุดเขาบอกวาจะเขาประชุมประมาณวันที ่ 10 
กันยายน ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้ เมื่อเขารวมกันประชุมเสร็จแลวก็จะแจงผลการ
วินิจฉัยมา พอเราถามวาจะประชุมเมื่อไรเขาก็ใหคำตอบมาวามันบังคับกัน
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ไมได เพราะกรรมการวินิจฉัยมีแตระดับปลัดกระทรวง แลวเรื่องแบบนี้ท่ัว
ประเทศมีเปน ๑,๐๐๐ เรื่อง บางเดือนมีเปน 3๐๐-400 เรื่อง หรือบางเดือน
มีเปน 5๐๐-600 เรื่อง เขาจะประชุมทุกๆ 3 เดือนประมาณนี้ ตนท้ังเดินทาง
ไปกรุงเทพฯ เองและโทรศัพทสอบถามประจำ แตบางเรื่องก็เหนือการควบคุม
ของพวกเรา จึงขอนำเรียนใหทุกทานเขาใจในสาระสำคัญที่ทุกทานสอบถาม
คือ บริษัทที่เขาเสนอราคามาต่ำสุดหรือที่เขาฟนราคามานั้นเขาเสนอสินคาท่ี
ผลิตในประเทศจีนมา พอเราแจงไปวาไมเอาเพราะเขาไมมีตัวแทนจำหนาย 
เขาจึงโตแยงมาในลักษณะนี้ ตนจึงขอนำเรียนเพียงเทานี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมในประเด็นนี้วาหลังจากนี้หากครบกำหนดคือ 
ประธานสภาเทศบาล วันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗  ทางสำนักปลัดเทศบาลหรือทางผู บริหารจะ

ดำเนินการอยางไรตอไป หรือวาใหเรื่องมันเปนอันพับไปแลวเราคอยมาเริ่มตน
กันใหมอีกครั้งหนึ่ง 

นายเพชร  โพสาราช    ตนขอนำเรียนมามีทางเลือก ๒ แนวทางคือ ๑. พับเรื่องไปหรือ ๒.  
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดตอไป เพราะทานผูวาราชการจังหวัดทานมี

อำนาจยกเวนการดำเนินการตามระเบียบฯ  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ทานคิดวาแนวทางไหนจะไดเร็วกวากัน เพราะถาหากวาเราจะตองรอ 
ประธานสภาเทศบาล คำวินิจฉัยจากกรมบัญชีกลางรอไปอีก ๑ ป ราคาที่ไดประมาณการไวอาจจะ

ไมสามารถดำเนินการไดแลว จากนั้นไดถามในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ 
ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง    ตนไมไดจะอภิปรายแตอยากจะเรียนหารือกับทานประธานสภาฯ วา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตามที่เพื่อนสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายในเรื่องอื่นๆ เปนคำถามซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือ

สอบถามผู บริหารเกี ่ยวกับงานในหนาที ่ของผู บริหาร เพราะถาหากเปน
ลักษณะตามความหมายตามคำนิยามนี้นาจะเปนกระทู ตนจึงอยากหารือทาน
ประธานสภาฯ วาในสวนตัวตนพยายามที่จะทำมาโดยตลอด ไมวาจะเปน
กระทู ถามหรือญัตติอภิปรายทั ่วไป ทำเปนหนังสือเพื ่อที ่จะใหผู มีหนาท่ี
เกี่ยวของไดเตรียมเรื่องมาตอบ แตยังโชคดีที่เรื่องของกลองวงจรปดอาจจะมี
การติดตามอยางตอเนื่อง ทานหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลมีขอมูลจึงตอบได 
แตถาเปนเรื่องท่ีไมใชเรื่องท่ีติดตามโดยตอเนื่องแบบนี้ เราก็จะไดรับคำตอบท่ี
ไมครอบคลุม ถาเปนคำถามที่เกี่ยวกับการสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับงานใน
หน าท ี ่ ซ ึ ่ ง เป นกระทู  ตนจ ึ งขอเสนอว  า เราควรจะย ึดตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น ที่ใหจัดทำเปน
กระทูหรือญัตติอภิปรายทั่วไปจะดีกวาหรือไม เพื่อที่จะไดมีขอมูลที่ชัดเจน
รอบดานมากข้ึน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    หากทำแบบท่ีทานวาตนคิดวาก็ถูกตองตามระเบียบฯ แตโดยวิถี 
ประธานสภาเทศบาล หรือวิธีที่เราปฏิบัติมาก็มีในวาระอื่นๆ ที่เหมือนกับเราหารือรวมกัน แลวใน

สวนของการตั้งกระทูสดหรือวาในการสอบถามก็สามารถที่จะกระทำได ซ่ึง



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๔๖ 

 

การสอบถามก็เปนสิทธิของผู บริหารที ่จะตอบหรือไมตอบในวาระอื ่นๆ
เนื่องจากวาเปนเรื่องที่สมาชิกสภาฯ สอบถามขึ้นในที่ประชุมแหงนี้ สวนการ
ตั้งกระทูถามก็สามารถทำไดตามระเบียบฯ ที่ทานวาซึ่งเมื่อเราตั้งเปนกระทู
ผูบริหารตองตอบคำถามในเรื่องนั้นๆ แตวาในสวนของวาระอื่นๆ วันนี้หรือ
โดยตลอดเวลาที่ผานมาเปนเรื่องของการปรึกษาแลวก็พูดคุยกันในเรื่องของ
ปญหาท่ีเรานำเสนอ เพราะวาในเวทีอ่ืนๆ ก็คงจะไมมีวาระใหสมาชิกสภาฯ ได
อภิปรายวาเราไดรับเรื่องอะไรมา จะมีแคเพียงเวทีนี้ที่เราไดปรึกษาหารือใน
สวนของผูบริหารแลวก็ขาราชการดวยอำนาจหนาที่ของเรา โดยสวนตัวตน
เขาใจเชนนี้ จากนั ้นไดถามในที ่ประชุมวามีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ
อภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง    สืบเนื่องจากการประชุมท่ีผาน ในวาระอ่ืนๆ ไมมีโอกาสไดสอบถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในเรื่องนี้ ในเรื่องท่ีทานนายกเทศมนตรีไดขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสราง

ของเทศบาลตำบลบานเป ด ซ ึ ่งเป นการขอใช จ ายเง ินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 19 โครงการ มีชาวบานจากหลายๆ 
หมูบานไดสอบถามมาวาทำไมจึงไดยกเลิกโครงการ วันนี้จึงมีโอกาสจะได
สอบถามทางผูบริหาร ตนตองขออนุญาตทานประธานสภาฯ ท่ีจะสอบถามท้ัง 
๑๙ โครงการ ดังนี้ 

   ๑. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานเปด (จากสามแยกศาลาประชาคม หมูที่ ๒ 
ถึงบานนายไพศิลป หาญสุริย) 

   ๒. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒ บานเปด (สี่แยกจาสิบเอกวีระศักดิ์ ถึงบานนาย
ภานุทัต) 

   ๓. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๕ บานหัวทุง (ถนนรวมมิตร) 

   ๔. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๖ บานคำไฮ (ถนนแยกตลาดคำไฮ ถึงบานเลขท่ี 
๖๙/๓) 

   ๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๘ บานหนองโจด 
(ซอย ๔ ในชุมชนดวงตะวัน จากบานเลขท่ี ๒๔๙ ถึงบานเลขท่ี ๓๓๗) 

   ๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๘ บานหนองโจด 
(ซอย ๙ ในชุมชนดวงตะวัน จากบานเลขท่ี ๓๙๗ ถึงบานเลขท่ี ๔๙๘) 

   ๗. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๙ บานหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมูที่ ๑๙ 
บานกังวานขางรานเค้ียง) 

   ๘. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๙ บานหนองขาม (ซอยทุงทอง ๕/๔) 
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   ๙. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๑ บานสันติสุข (จากบานนายสันติ นอยสุวรรณ 
ถึงบานนางจันทรา โคตรหนองปง) 

   ๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๒ บานกอก
นอย (ซอย ๔ บานกอกนอย ถึงบานโคกฟนโปง) 

   ๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ ๑๓ บาน
พรสวรรค (ซอย ๑๑ ถึงชุมชนทรัพยสมบูรณ) 

   ๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ ๑๓ บาน
พรวรรค (ซอย ดร.สานิต ถึงสามแยกมันนี่ดินรีสอรท) 

   ๑๓. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
๑๖ บานแกนพะยอม (จากบานอาจารยลำพูน ถึงบานอาจารยวิสุทธิ์) 

   ๑๔. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๑๖ บานแกนพยอม (จากหอพักอาภรณเพลสตลอด
สาย) 

   ๑๕. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ๑๗ บานเดชา (บานเอ้ือธรรม ซอย ๒) 

   ๑๖. โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒๑ 
บานโคกฟนโปง (แฟนซีรีสอรท ซอย ๑) 

   ๑๗. โครงการกอสรางเสริมยิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic 
Concrete) หมูท่ี ๒๒ บานแกนทอง (หมูบานกมลฉัตร 

   ๑๘. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๒๒ (จากซอยหนาคาย ร.๘ ถึงทางเขาซอยนวลหง 
๒) 

   ๑๙. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ ๒๓ บานไทรทอง (หลังโรงเรียนบานพรอมบุญ
ระหวางซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงานแกส) 

ท้ังหมดนี้เปนโครงการท่ีประชาชนบางสวนบางหมูบานไดสอบถามมา 
แตมีขอสังเกตคือมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกโครงการทั้ง 19 โครงการ เหตุผลท่ี
เพิ ่มขึ ้นนั ้นเพิ ่มขึ ้นไดอยางไร และประชาชนที่เขามารองขอที ่ทางสภาฯ 
หลายๆ ทาน ไมวาจะเปนประธานสภาฯ ทานรองรองประธานสภาฯ ทานสุ
พลทานแสนศักดิ์ ทานปศนพล ทานสมพงษ ไดรับเรื่องพรอมกับตนดวยคือ 
หมูท่ี 23 ท่ีไดรับความเดือดรอนท่ีสุดตอนน้ำทวมหรือน้ำรอการระบาย อีกจุด
หนึ่งคือบริเวณรานขายของเกาซ่ึงทางผูบรหิารคงจะทราบดีในจุดนี้  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และทางกอง 
นายกเทศมนตรี ชางชวยกันอธิบายถึงความเปนไปเปนมาของปญหาทั้ง 19 โครงการ และ

วิธีการแกโดยเรงดวนตามระเบียบใหเราปฏิบัติไดโดยเรงดวน โดยที่ยืนยันวา
เราจะยกเลิกโครงการเพราะเรื่องนี้ท้ังผูบริหารและสภาฯ เห็นตรงกันวาเราจะ
ไมยกเลิกโครงการ แลวจะเรงดำเนินการท้ัง 19 โครงการนี้ใหสำเร็จดวนท่ีสุด
เทาที่ระเบียบกฎหมายจะรองรับได รวมถึงฝากกองชางอธิบายเพิ่มเติมถึง
ความเปนไปเปนมาวาเหตุใดราคาจึงเพิ่มขึ้นซึ่งมีคำอธิบายที่เขาใจไดอยูแลว 
ราคาน้ำมันในตอนนี้กับตอนนั้นตางกันอยางไร ราคาปูน เหล็ก หิน ปูน ทราย
ตางกันอยางไร ขณะท่ีเนื้องานเราเทาเดิม กวางคูณยาวเทาเดิม จากนั้นไดแจง
ใหผูท่ีเก่ียวของแจงทางสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญผูท่ีทานนายกเทศมนตรไีดมอบหมายใหตอบคำถาม ไดตอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  

นายจเร  ขุมดินพิทักษ    ตนขออนุญาตชี้แจงโครงการขอใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
หัวหนาฝายแบบแผนและ  พ.ศ. 2567 จำนวน 18 โครงการ ตามท่ีทางสภาเทศบาลตำบลบานเปดได 
กอสราง ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 256๖ ครั้งที่ 1 

ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 256๖ และมีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ 
จำนวน 29 โครงการนั้น สำหรับขอเท็จจริงเทศบาลไดจัดซื้อจัดจางไปแลว 
11 โครงการ คงเหลือ 18 โครงการ เนื่องจากวาอีก 1 โครงการคือ โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๙ 
บานหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมูที่ ๑๙ บานกังวานขางรานเคี้ยง)  
ทางกองคลังไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางไปเปนท่ีเรียบรอยแลว เราไดผูรับจาง
ไปแลวก็คงเหลืออยู 18 โครงการ ในสวนของระเบียบและขอกฎหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 ขอ 21 
การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น เมื่อผูบริหาร
ทองถิ่นใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลวใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วันนับตั้งแตผูบริหารทองถิ่นให
ความเห็นชอบ ทั้งแจงใหทานสมาชิกสภาฯ อำเภอ และจังหวัดทราบ การ
แกไขหมายความวาการแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือในแผนการ
ดำเนินงานใหถูกตองโดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเปลี่ยนไป ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ขอ 
6.2.8 (1) ราคากลางปรับเปลี่ยนไดโดยปกติใหมีลักษณะราคาที่สูงขึ้นหรือ
ลดลงไดโดยที่องคกรปกครองทองถิ่นไมสามารถกำหนดไดหรือควบคุมได ซ่ึง
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เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขแผนพัฒนา ดังนั้นเพ่ือเปนไปตาม
มติของสภาเทศบาลตำบลบานเปดที่เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง 18 โครงการ ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ นายกเทศมนตรีตำบลบานเปดไดใชดุลยพินิจโดยใชอำนาจ
ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 โดยการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นซึ่งเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
เปนไปตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ม 081 .3/ว 6086 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนา
ทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นเพื ่อจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ ๖.2.8 (๑) ซึ ่งเปนอำนาจของผู บริหารในการแกไข
แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงนำเรียนตอท่ีประชุมสมาชิกสภาเพ่ือโปรดทราบ สวนใน
เรื ่องของราคาที่สูงกวาแผนพัฒนาทองถิ่นที่เราไดประมาณการขออนุมัติ
งบประมาณจากสภาฯ นั้น เนื่องจากวาชวงจัดทำแผน ยอนไปเมื่อประมาณ 
2-3 ปที่เราจัดทำแผนนั้นตนทุนเรื ่องน้ำมันหรือวัสดุกอสรางตอนนั้นราคา
คอนขางต่ำ เม่ือเรามาใชประมาณการท่ีขออนุมัติงบประมาณจากสภาฯ ราคา
น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 33 บาท รวมทั้งราคาวัสดุกอสรางและคา
ขนสงราคาก็สูงข้ึน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมวากรณีการแกไขเพ่ิมเติมในสวนนี้เปน 
ประธานสภาเทศบาล อำนาจของทานผูบริหารแตเพียงผูเดียวหรือตองผานคณะกรรมการทานอ่ืนอีก

หรือไม จะตองผานคณะกรรมการแผนหรือวาทานนายกเทศมนตรลีงนามแลว
สามารถจัดซื้อจัดจางไดเลย เอาเปนวาถาทานนายกเทศมนตรีมีอำนาจก็ให
ทานแกไขตามนั้น ถาไมมีผูใดตอบคำถามของตน เพราะวาตนก็ไมสามารถท่ี
จะถามคำถามตอไปได เนื่องจากวาไมมีคำตอบวาทานผูบริหารเปนผูเดียวที่มี
อำนาจในการแกไขแผนหรือเปลี่ยนตัวเลขไดโดยที่ไมตองผานคณะกรรมการ
ทานใด ถาทานทำไดก็ใหทานเปลี่ยนแปลงแกไขแลวก็อยากใหเรงดำเนินการ 
เพราะวาเหลือเวลาอีกแคไมนานก็จะครบระยะเวลาตามที่เราอนุมัติไป ไม
แนใจวาจะดำเนินการโครงการทันหรือไมเพราะวาโครงการคอนขางท่ีจะเยอะ 
สวนขั้นตอนในการแกไขก็ขอใหทานผูบริหารและผูที่เกี่ยวของดำเนินการให
ถูกตองตามระเบียบดวย เพราะวาในสวนที่สภาฯ อนุมัติไปแลวสภาฯ ก็ไม
อยากใหงบประมาณดังกลาวตกไปเพราะเปนความเดือดรอนของพี ่นอง
ประชาชนในชุมชนที่รองขอเขามาและสภาฯ ก็อนุมัติงบประมาณไปแลว 
เพราะไมเชนนั้นก็จะมีคำวาสภาฯ ไมอนุมัติจึงไมทำ ทั้งที่บางทีเราก็อนุมัติไป
แลวแตยังไมไดดำเนินการ จึงอยากใหทางผูที ่รับชมรับฟงการไลฟสดการ
ประชุมสภาฯ ไดทราบถึงการดำเนินการในขั้นตอนตางๆ วาบางครั้งก็มีการ
ติดขัดในหลายๆ สวนซึ่งขอมูลที่ทานไดรับทราบอาจจะคลาดเคลื่อนในสวน
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ของการอนุมัติหรือไมอนุมัติโครงการใด แลวในสวนของความถูกตองตางๆ 
อยากใหทุกทานดำเนินการดวยความถูกตองเพราะวาสอดคลองกันมาไมวาจะ
เปนผูบริหาร สมาชิกสภาฯ หรือสวนราชการก็เกี่ยวของกันไปหมด ในสวนท่ี
จะตองรวมรับผิดหากมีความผิดพลาดหรือใดๆขึ้นมา จากนั้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม  

นายชัยรัตน  มัสมี    ตนขอสอบถามเพราะวาทางชาวบานในบานหนองโจด หมูท่ี 8 ซ่ึง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไดรับอนุมัติโครงการขอใชจายเงินสะสมจำนวน 2 โครงการ ตอนนี้ชาวบานยัง

รอการลงมือในการทำงาน โครงการที่ 11 คือโครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำ พรอมบอพักรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด จากบาน
นายประสานถึงบานนางเลิง ซึ่งโครงการนี้งบประมาณจำนวน 1,951,900 
บาท พิจารณาโดย e-Bidding วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดการขยายเวลา
วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕67 โครงการนี้ไดผู รับจางแลวแตทางชาวบานก็ฝาก
สอบถามมาวาโครงการนี้จะไดลงมือเมื่อไร ชวงนี้ยังเปนหนาฝนตนก็เขาใจแต
อยากทราบขอมูล เนื่องจากวาการวางทอระบายน้ำ 1 เมตร จากบานนาย
ประสานลงไปทางเลี่ยงเมืองบานหนองโจด ระยะทาง 300 เมตร ตนคิดวา
ปญหาเกิดขึ้นแนนอนเพราะวาโครงการไปสิ้นสุดบริเวณคลินิกรถหรือบริเวณ
รานรับซ้ือของเกาท่ีจะออกไปทางเลี่ยงเมือง แลวเปนทอขนาด 1 เมตร ซ่ึงรับ
น้ำจากบานหนองโจดทั้งหมดไหลมารวมกันสิ้นสุดหนาคลินิกรถ เมื่อไมมีทาง
ใหน้ำไหลไปน้ำก็ยังจะอยูในทอเหมือนเดิม ตนก็เปนหวงวาในการที่เราอนุมัติ
ไปแลวจะมีความคุมคาหรือไม สวนโครงการท่ี 2 ชาวบานก็ฝากถามมาวาหนา
หมูบานสินธาราคือโครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด หนาหมูบานสินธาราถึงถนนเลี่ยงเมือง 
ระยะทางประมาณ 405 เมตร งบประมาณในการกอสราง 2,639,500 
บาท ซึ่งสภาฯ เราไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมไปตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม   
๒๕66 แลวชาวบานก็ย ังรอความหวังจากทานวาจะไปทำใหตอนไหน 
เพราะวาไดมีผูรับจางเรียบรอยแลว แตท่ีตนเปนหวงคือบริเวณหนาหอพักท่ี
เราเอาแผนเหล็กไปวางใหชาวบานขามทั้งหมด 4 แผน ซึ่งเปนแผนเหล็กท่ีมี
ขนาดประมาณ 15-20 มิลลิเมตร ๑ แผนราคาไมต่ำกวา 20,000 บาท เรา
จะหาทางแกไขกอนที่จะกอสรางไดหรือไม โดยการหาทอเกาขนาด 1 เมตร 
ไปวางเพื ่อใหชาวบานไดขามไปไดโดยสะดวกเพราะวาบางทีอาจจะเกิด
อุบัติเหตุได อยากใหทางผูรับผิดชอบตอบขอซักถาม 2 โครงการนี้ดวยวาจะ
ลงงานเม่ือไร ใชระยะเวลานานเพียงใด ชาวบานฝากสอบถามมา  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางกองคลังไดตอบขอซักถามตอท่ีประชุม 
นายกเทศมนตรี  
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นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    สำหรับโครงการท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามท้ัง 2 โครงการคือ 
ผูอำนวยการกองคลัง โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี หมูท่ี 8 บานหนอง

โจด จากบานนายประสานถึงบานนางเลิงนั้น ตอนนี้อยูในระหวางอุทธรณซ่ึง
จะสิ้นสุดการอุทธรณในวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๗ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
อุทธรณไมมีผูอุทธรณก็จะดำเนินการแจงผูชนะการเสนอราคามาทำสัญญา 
สวนอีกหนึ่งโครงการคือโครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและ
รางวี หมูท่ี 8 บานหนองโจด จากหมูบานสินธาราถึงถนนทางเลี่ยงนั้น ไดผู
ชนะการประมูลแลวอยู ในระหวางการอุทธรณ พนอุทธรณในวันที ่ 29 
สิงหาคม ๒๕๖๗ ซ่ึง 2 โครงการนี้เปนโครงการท่ีพนระยะเวลาเดียวกันถาพน
ระยะเวลาอุทธรณแลวทางกองคลังก็จะดำเนินการแจงผูรับจางที่เปนผูชนะ
การประมูลมาดำเนินการทำสัญญากับเทศบาลตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีตนขออนุญาตที่ประชุมเนื่องจากวาวันนี้เราไดมีการประชุมกันมาเปน

ระยะเวลายาวนานพอสมควร การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี   
๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทรที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบล
บานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุมแลว และขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐  น.  
  
 
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการตรวจรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนท่ีเรยีบรอยแลว และรายงานการประชุม
สภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 

๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๔  เม่ือวันท่ี  ๒๕  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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